

## ประวัติความเป็นมาของสภาเยาวชนคาทอลิกฯ



สภาเยาวชนฯ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2520 ซึ่งอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย คือการปฏิรูปการปกครอง อันนำโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ จัดการยึดอำนาจจากรัฐบาลเสนีย์ ปราโมช เพราะเหตุวุ่นวายของความขัดแย้งระหว่างขบวนการนักศึกษา และรัฐบาล ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 นับว่าเป็นเรื่องแปลก ที่สภาเยาวชนฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะในช่วงนั้น รัฐบาลไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมหรือองค์การขึ้นมา มากไปกว่านั้นได้ประกาศสั่งยุบองค์การและห้ามชุมนุม ที่ส่อเจตนาทางการเมืองมากกว่า 5 คน ซึ่งถ้าว่ากันโดยรูปการณ์แล้ว สภาเยาวชนฯ ก็น่าจะอยู่ในข่ายสงสัยของทางรัฐบาล ในขณะนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม

ก็ดี สภาเยาวชนฯ ก็ได้ประกาศก่อตั้งขึ้น โดยอยู่ในอาณัติของสภาสังฆราชแห่งประเทศไทย

### มีข้อสงสัยเกิดในการก่อตั้งสภาเยาวชนฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวดังนี้คือ

1. สภาเยาวชนเกิดจากความคิดริเริ่มของผู้ใหญ่ การไม่ถูกเฟื่องเลี้ยงจากทางรัฐบาล อาจเกิดจากความสนิทชิดเชื้อกับทางรัฐบาล เพราะเจ้าหน้าที่ชั้นสูงเป็นจำนวนมากมาจากโรงเรียนคาทอลิก
2. การทำงานของสภาเยาวชนฯ เป็นงานเกี่ยวกับศาสนา มากกว่าความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม กล่าวคือต้องการจะให้เยาวชน อยู่ในสังคม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ในสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มากกว่าต้องการให้สังคมเป็นอย่างไรเพื่อความสงบสุข โดยจะเห็นได้จากคำแถลงการณ์ในการก่อตั้งสภาเยาวชนฯ "...นอกนั้นพวกเรายังได้เรียนรู้นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับงานเยาวชนในประเทศไทยอีกด้วย" และในเรื่องศาสนา คือ "ในการที่จะส่งเสริมให้เขาได้พัฒนา เป็นคนที่สมบูรณ์ครบทั้งกายและใจ ตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร" สำหรับในประเทศไทยนั้นงานศาสนา กับงานพัฒนาสังคมในทางภาคปฏิบัติ มีการแยกส่วนกันค่อนข้างชัด
3. กิจกรรมของสภาเยาวชนฯ ไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาลในทางตรงกันข้ามสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในธรรมนูญว่าด้วยกลุ่มเยาวชนคาทอลิก (ฉบับชั่วคราว) ในมาตรา 2 ข้อ 2.4 ข้อ ข. "เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และศิลปวัฒนธรรมไทย"
4. กิจกรรมของสภาเยาวชนฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง ที่รัฐบาลในขณะนั้นกำลังเฟื่องเลี้ยง แม้ว่าจะมีขบวนการวาย ซี เอส และสหพันธ์นักศึกษาคาทอลิก มีความขัดแย้งกับพระศาสนจักรและรัฐบาลก็ตาม แต่การขัดแย้งนั้น เป็นส่วนของนักศึกษาคาทอลิก อีกทั้งพระศาสนจักรในประเทศไทยเองก็ไม่เห็นด้วยและเกิดการต่อต้านในที่สุด ดังนั้นจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า ศาสนจักรในประเทศไทยก็ไม่สนับสนุนกิจกรรมแบบที่นักศึกษาทำ และก่อให้เกิดขบวนการ วาย ซี เอส ต้องซบเขาไปในที่สุด ซึ่งในความขัดแย้งนี้เอง เป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องการให้ศาสนจักรในประเทศไทย เข้ามามีส่วนรับผิดชอบงานเยาวชนโดยตรง เพื่อให้เยาวชนในความรับผิดชอบนั้น มุ่งไปในทางเดียวกัน โดยจะเห็นได้จากบรรทัดแรกของสารของ ฯพณฯ เทียนชัย สมานจิต "ด้วยความตระหนักถึงอิทธิพลของเยาวชนที่มีอยู่อย่างแท้จริงในสังคมปัจจุบัน ประกอบกับความห่วงใยว่า น้าใจของพวกเขาจะถูกอำนาจแห่งความมืดชักนำไปในทางที่ผิดศีลธรรม ..." ในขณะนั้น ขบวนการนักศึกษาคาทอลิกถูกมองไปว่าเป็นขบวนการของฝ่ายซ้าย หรือลัทธิคอมมิวนิสต์ ดังนั้นการปล่อยให้เยาวชนถูกกระแสความคิดที่มาจากเยาวชนด้วยกัน จึงเป็นการทำลายพระศาสนจักรเอง

มีเหตุปัจจัยสองประการในการก่อตั้งสภาเยาวชนฯ ให้เป็นองค์การทำงานเยาวชนขึ้น โดยเฉพาะ 1) ปัจจัยภายนอกประเทศ 2) ปัจจัยภายในประเทศ

- 1. ปัจจัยภายนอกประเทศ** จากการเปลี่ยนโฉมหน้านโยบายของพระศาสนจักร ระดับโลก คือกรุงวาติกัน ทำให้ภารกิจของพระศาสนจักรต้องเปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนจากความพยายามเผยแผ่พระศาสนาให้ทุกคนกลับใจมาหาพระเจ้า กลายมาเป็นการแสดงความเชื่อแห่งคริสตชนให้ประจักษ์ด้วยการปฏิบัติในชีวิตจริง และจากพระศาสนจักรที่กรุงโรมก็กลายมาเป็น การปรับพระศาสนจักรให้เป็นพระศาสนจักรท้องถิ่น การเปลี่ยนนโยบายนี้รู้จักกันในชื่อของ "สังคยานาวาติกันที่ 2" ซึ่งมีขึ้นที่กรุงโรม ระหว่างปี 1962-1965 อันถือว่าเป็นกฎหมายฉบับใหม่ของพระศาสนจักรโลก สาเหตุการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าพระศาสนจักรในครั้งนี้คือ
  1. หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บทบาทของพระศาสนาเป็นรองความเจริญทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ศาสนาจำต้องเปลี่ยนท่าทีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงต่อ "สัญญาณแห่งกาลเวลา"
  2. การแพร่กระจายลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายโดยตรงต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและพระศาสนจักร
  3. การแพร่กระจายลัทธิทุนนิยม ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมามากมาย นโยบายเดิมของพระศาสนจักรไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองลัทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจและการพัฒนาทางโลกธรรม ดังนั้น พระศาสนจักรโลกต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้านของประชาชน ไม่ใช่เพียงแต่หลักการพระศาสนธรรมเท่านั้น
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและคนเสื่อมถอยลงไป พระศาสนจักรจำเป็นต้องปรับตัวเองในการให้คำตอบทางความรอดแก่มนุษยชาติได้ ซึ่งวิธีการปรับก็คือการศึกษาเข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ ในที่สุด กล่าวคือ พระศาสนจักรจำเป็นต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ และปัญหาที่ท้องถิ่นนั้นเผชิญอยู่เป็นต้น

ผลจากการประกาศสังคยานาวาติกัน 2 นี้เอง ทำให้พระศาสนจักรกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอีกครั้ง ได้มีการนำหลักการมาใช้ในทางภาคปฏิบัติ ในส่วนของซีกโลกเอเชียได้ก่อให้เกิดการประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียขึ้นที่กรุงมะนิลาในเดือนพฤศจิกายน 1970 ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้มีการประชุมเรื่อยมานับแต่บัดนั้น และอีก 4 ปี ต่อมาได้มีการประชุมสภาพระสังฆราชเพื่อการพัฒนาขึ้น คือในปี 1974 ที่ประเทศฟิลิปปินส์เช่นกัน การประชุมเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการก่อตั้งสภาเยาวชนฯ ทั้งสิ้น โดยจะเห็นได้จากคำแถลงการณ์จากการประชุมสัมมนาผู้แทนสังฆมณฑลเรื่องงานเยาวชนนอกโรงเรียนในวันก่อตั้งสภาเยาวชนฯ เป็นทางการคือ "...พวกเราได้เรียนรู้ เจตนารมณ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับงานเยาวชนซึ่งปรากฏอยู่ในนโยบายขององค์การคาร์ดัสสากลทั้งในถ้อยแถลงจากการประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ซึ่งการประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียก็คือการกระตุ้นเตือนถึงความสำคัญของสังคยานาวาติกันที่ 2 นั้นเอง"...พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกในทางปฏิบัติที่เกิดจากความเชื่อของท่าน ดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเอกสารของวาติกันครั้งที่ 2" ในข้อ 6 ของการประชุมครั้งนั้น กล่าวว่า "โฉมหน้าของทวีปเอเชียที่เรามองเห็นในอันดับต่อมาก็คือใบหน้าของเด็กและหนุ่มสาว ซึ่งมีประมาณ 60% อายุไม่เกิน 25 ปี เรามองเห็นว่า ทวีปเอเชียนี้เป็นโลกของคนหนุ่มสาวโดยแท้" และในข้อ 10 ที่ว่า "เราเห็นว่า คนหนุ่มสาวกำลังตื่นตัว กำลังมีอุดมการณ์ในชีวิต กำลังรู้สำนึก และพัวพัน เขากำลังจะอดกลั้นต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว เขากำลังขวักไขว้ไปมา บางครั้งเขาจำต้องลุกฮือขึ้นต่อต้าน ต่อสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ สังคม และต่อโครงสร้างของการปกครองในประเทศตน สภาพทางเศรษฐกิจสังคม และโครงสร้างทางการเมืองเช่นว่านั้น ร้องออกมากร้องแผ่นดิน ให้เร่งทำการปฏิรูปและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง" ในข้อที่ 23

เป็นข้อตั้งใจของเราด้วยเช่นกันว่า เราต้องเป็น “พระศาสนจักรของคนหนุ่มสาว” ในตัวคนหนุ่มสาว และเพื่อคนหนุ่มสาวในทวีปแห่งคนหนุ่มสาวนี้ เราต้องการเป็นพระศาสนจักร ซึ่งคนหนุ่มสาวมองเห็นว่าเหมาะสมและคู่ควรที่เขาจะมีความศรัทธาและความหวัง เป็นพระศาสนจักรที่ต้องสนองตอบความต้องการ และข้อเรียกร้องของคนที่อยู่ในสังคมยุคนี้ เป็นพระศาสนจักรที่มีใช้สถาบันในโลก แต่เป็นพระศาสนจักรที่ทำให้ความสำนึกในใจที่เกิดจากความเชื่อ และคำสั่งบังคับที่มาหน้าที่ต้องรักและเห็นอกเห็นใจต่อมวลมนุษย์เป็นจริงขึ้นมาทุกวัน ๆ โดยลงมือปฏิบัติจริง เรารู้ว่า พระศาสนจักรอย่างนี้แหละที่คนหนุ่มสาวกำลังแสวงหา และด้วยความกล้าหาญซึ่งพระคริสต์จะใช้พยุลงความอ่อนแอของเรา เราจะพยายามเป็นพระศาสนจักรตามความต้องการดังกล่าวนี้ให้ได้

ทั้งหมดที่กล่าวอ้างมานี้ จะเห็นได้เป็นเสียงเรียกร้องที่รุนแรงที่ต้องการมีหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบงานเยาวชนระดับผู้ใหญ่ของพระศาสนจักร ซึ่งถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขปัจจัยภายนอกของการตั้งสภาเยาวชน

**2. เงื่อนไขภายในประเทศ** จุดเริ่มต้นสำคัญของชาวคริสต์ในความเข้าใจเกี่ยวกับคน คือ ความเชื่อที่ว่าคนถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมก.1.27... “พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายา ตามพระยาของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์”) สิ่งนี้เป็นการย้ำเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ยึดถือตามแนวทางคาทอลิก ให้ตระหนักว่า トラบใดที่มนุษย์ยังไม่ครบสมบูรณ์ตามแบบฉบับของพระเจ้า トラบนั้นภารกิจการใดก็ยังไม่จบสิ้น ตลอดประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรพัวพันกับภารกิจนี้มาโดยตลอด และถือได้ว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างร้อนรนในการบรรลุผลนี้ พระศาสนจักรในประเทศไทยก็เช่นกันได้ถือเป็นการกิจที่สำคัญที่สุดที่จะต้องกระทำ จะเป็นการเผยแพรศาสนาเพื่อให้หันมานับถือคาทอลิกก็ดี จะเป็นการช่วยในการศึกษาก็ดี การแพทย์และอื่น ๆ ก็ดีทั้งหมดก็เพื่อให้บรรลุถึงแบบฉบับของพระเป็นเจ้านั่นเอง ดังนั้น พระศาสนจักรจึงมีส่วนพัวพันในทุกด้านของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยจะเห็นได้จากกรณีศีลล้างบาปเมื่อแรกเกิด ศีลกำลังเมื่อเป็นเยาวชน และศีลกล่าวเมื่อเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และในที่สุดคือศีลธาตุสุดท้ายซึ่งก็คือก่อนการตายจากโลกนี้เพื่อให้บริสุทธิ์ดังพระเจ้านั่นเอง เมื่อเป็นดังนี้ บทบาทของพระศาสนจักรต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนอภิบาล คนตามอุดมคติที่กล่าวมาแล้ว โดยถือได้ว่าเป็นธรรมชาติเนื้อหาของศาสนาเลยทีเดียว ความจริงงานอภิบาลเยาวชนได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานพร้อมกับการเข้ามาเผยแพรศาสนาของบาทหลวงต่างชาติที่เข้ามาในสมัยพระนารายณ์จะเป็นชาวโปรตุเกส ชาวสเปน ชาวฝรั่งเศส และที่สุดชาวอเมริกันก็ดี บาทหลวงเหล่านี้ได้ทำการอภิบาลเยาวชนมาโดยตลอด ผิดแต่ว่าทำในลักษณะรวม ๆ กันไปกับงานด้านอื่น ๆ แต่ที่เห็นเด่นชัดที่สุดในงานพัฒนาเยาวชนคือ การก่อตั้งโรงเรียนในที่ต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 2 ของไทย โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเหล่านี้ มีบทบาทต่อการศึกษาในประเทศไทยมาก ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เริ่มมีองค์การพัฒนาเยาวชนที่เป็นฝ่ายของคาทอลิก เข้ามาเผยแพรในประเทศไทยโดยครั้งแรกนำมาโดยบาทหลวงฝรั่งเศสก่อน องค์การแรกที่เข้ามาพลศีลเข้ามาในประเทศไทยปี 2479 (1936) ติดตามมาด้วยกองหน้าราเริง พลมารี เพื่อนซาวีโอ วาย.ซี.เอส สหพันธนักศึกษา ตามลำดับ เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ (ยกเว้น สหพันธนักศึกษา) มาจากต่างประเทศจึงมีจุดมุ่งหมายเดิมของตนเองอยู่แล้ว เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยจึงมีลักษณะต่างองค์กรต่างทำ ในระยะเริ่มต้น องค์การเหล่านี้ต้องพึ่งพาโรงเรียนคาทอลิกในการเข้าไปปฏิบัติงาน (จนภายหลังได้ชื่อว่าเป็นองค์การพัฒนาเยาวชนที่ทำงานกับเยาวชนภายในโรงเรียน และได้พัฒนาเป็นคณะกรรมการฝ่ายในโรงเรียนในที่สุด) ทั้งนี้เพราะว่าคาทอลิกในสมัยนั้นยังไม่แพร่หลายและเป็นการง่ายในการปฏิบัติงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง จะเห็นได้ชัดแล้วว่า ประวัติการพัฒนาเยาวชนในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ

1. เป็นงานหลักของพระศาสนจักรอยู่แล้วในการอภิบาลคน อันรวมไปถึงการอภิบาลเยาวชนด้วยแม้ว่าผู้ที่เข้ามาทำจะเป็นชาวต่างชาติ แต่ทำอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย (ซึ่งจะเห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นในการประกาศแบ่งพระศาสนจักรในประเทศไทย

ไทยออกเป็น 10 สังคมชนบทในวันที่ 18 ธันวาคม 2508/1965 ซึ่งต่อมาเรียกว่า คณะกรรมการเยาวชนฝ่ายสังคมชนบท ในที่สุด)

2. การชักนำองค์การต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ได้ขัดแย้งกับวัฒนธรรมไทย และการยอมรับของคนไทย เพราะผู้เข้าร่วมขบวนการส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกอยู่แล้ว อีกประการหนึ่งคนไทยก็มี วัฒนธรรมการสวดมนต์ และการเผื่อแผ่

ข้อแตกต่างระหว่างสองส่วนก็คือ ในขณะที่ส่วนที่หนึ่งไม่มีเป้าหมายในการทำงานที่ แน่นนอนและทำงานเยาวชนเป็นงานร่วมกับงานอื่น ๆ แต่ในส่วนที่สองมีจุดมุ่งหมายที่แนบแน่นและ การทำงานมีผู้รับผิดชอบโดยตรงและทำเป็นประจำ ข้อแตกต่างนี้เองก่อให้เกิดความพยายามตั้ง หน่วยงานกลางสำหรับกิจการเยาวชนขึ้น เพื่อให้การทำงานเยาวชนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มี ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาเยาวชน ในสารของ ฯพณฯ เทียนชั้น สมานจิต ว่าด้วย การส่งเสริมกิจการเยาวชนมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวได้ชัดแจ้งว่า “เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ดังกล่าว ขอให้ท่านได้พยายามจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเขา อันเป็นทางส่งเสริมให้เขา รู้จักใช้พรสวรรค์ที่ได้รับจากพระเจ้าทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนพี่น้อง และแก่ทุกคนที่เขา ติดต่อบนชีวิตประจำวัน สำหรับในประเทศไทยก็ได้มีขบวนการ หรือกลุ่มต่าง ๆ ที่อบรมชี้ ชี้ช่องทางแก่เยาวชนให้รู้จักใช้ความรู้ ความสามารถรับใช้ผู้อื่นดังเช่น คณะกองหน้าราวีง คณะพลศีล คณะพลมารีเยาวชน ขบวนการวาย.ซี.เอส. ศูนย์นิสิตนักศึกษาคาทอลิก คณะ เยาวชนคาทอลิก เป็นต้น ขอให้ท่านได้หาโอกาสศึกษา และให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และวุฒิภาวะของเด็กเยาวชนในสถานที่ที่ท่านดูแล รับผิดชอบ” และในสารฉบับเดียวกันนี้เองก็ได้กล่าวไว้ว่า

“ข้าพเจ้าหวังว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้ทำงานด้านนี้เต็มเวลามากขึ้น” ในปี ต่อมาคือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2520 ก็ได้มีการเรียกประชุมผู้รับผิดชอบงานเยาวชนจากทุกสัง กชนบทมารวมกันออกแถลงการณ์ ซึ่งในตอนท้ายของแถลงการณ์ได้แถลงข้อเสนอว่า

1. ให้ทุกสังคมนับรองกิจการเยาวชนเป็นการเร่งด่วน
2. ให้มีผู้รับผิดชอบเยาวชนในระดับสังคมนับรอง และให้มีผู้รับทำงานเต็มเวลาในระดับชาติ
3. จัดให้มีสำนักงานส่วนกลางหรือระดับชาติสำหรับปฏิบัติงาน

พร้อมกันนั้นได้ประกาศรับรองในหลักการให้จัดตั้ง “สภาเยาวชนคาทอลิกแห่ง ประเทศไทย” ขึ้นพร้อมกับเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (คณะกรรมการบริหาร) ขึ้นอีกเช่นกัน การออกแถลงการณ์ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นการประกาศตั้งสภาเยาวชนฯ อย่างเป็น ทางการ ซึ่งเกิดในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองดังได้กล่าวไว้แล้วตอนต้น อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อ “เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาตัวเองในลักษณะการพัฒนาคนทั้งครบ ให้สำนึกและตระหนักถึง ความรับผิดชอบและมีบทบาท (ตามวุฒิภาวะ) และร่วมมือกันเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรม ตาม ค่านิยมพระวรสาร”

**สภาเยาวชนฯ ในปีแรกของการก่อตั้ง (2520)** เป็นผลมาจากการประชุมสัมมนา ผู้รับผิดชอบงานเยาวชนทั่วประเทศ ยังผลให้มีการประกาศตั้ง สภาเยาวชนฯ อย่างเป็นทางการ คณะกรรมการบริหารชุดแรกนำโดย คุณพ่อบัญชา ศรีประมง เป็นประธานกรรมการบริหาร และมี คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล เป็นเลขาธิการคนแรก การเริ่มของสภาเยาวชนฯ นั้น เริ่มจากไม่มีอะไร เลยตั้งนั้น ปัญหาเรื่องการเงิน สำนักงาน แนวทางของสภาเยาวชนฯ ในเชิงปฏิบัติ วิชาการได้ อาศัยสภาคาทอลิกเพื่อการพัฒนา โดยมีเลขาธิการของสภาฯ ดังกล่าว คือคุณประนอม ศรีอ่อน เป็นผู้ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำมาโดยตลอด ในเอกสารสรุปผลการประชุมซึ่งบันทึกโดยคุณ ประนอม ศรีอ่อน มีข้อความตอนหนึ่ง

“ในขั้นแรกนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานตั้งอยู่ที่ ตึกศูนย์กลางเทวา เลขที่ 2 ซอย แสนสุข ถนนประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ โทร.277-3354 โดยที่ผู้แทนศูนย์สังคมพัฒนาแห่ง ประเทศไทยรับจะสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ นี้ ทั้งในด้านกำลังคน เงินทุน และ วิชาการ”

เนื่องจากการขาดปัจจัยดังได้กล่าวมาแล้วในปีนี้ โครงการต่าง ๆ ของสังคมนับรองที่ส่ง เข้ามา “ให้ยื่นเสนอในโครงการฯ ไปให้คณะกรรมการเยาวชนระดับสังคมนับรอง พิจารณาร่วมกับ

คณะกรรมการสังคมนาประจำสังคมนาที่สังกัดอยู่ แล้วจึงยื่นเสนอไปที่คณะกรรมการบริหารเยาวชนระดับชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป” สาเหตุที่ในระยะเริ่มก่อตั้งสภาเยาวชนต้องอาศัยสภาคาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาเพราะ

1. บุคคลเริ่มก่อตั้ง ไม่มีใครเลยที่เคยทำงานพัฒนาอย่างเป็นองค์กรมมาก่อน มีแต่การทำงานแบบอาสาสมัคร
2. การจัดตั้งสภาเยาวชนฯ ค่อนข้างกระทันหัน เริ่มจากความคิดต้องการจัดตั้ง (คล้ายว่ามีแรงเร่งกระตุ้นให้จัด) “ผู้แทนจากศูนย์สังคมนาแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าเนื่องจากองค์กรมทุนต่างประเทศหลายองค์กรมเห็นความสำคัญของงานเยาวชน จึงเข้าใจว่าการหาเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนในประเทศไทย คงจะไม่ยากเท่าไรนัก ไม่มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ ทั้งแนวคิด วิชาการ ผู้ทำงาน และสำนักงาน ฯลฯ
3. ไม่มีเงินทุนที่จะได้จากภายในประเทศเลย จึงต้องอาศัยสภาคาคาทอลิกฯ ในทุกด้าน เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการบริหาร ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกที่สว่าง....เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน แบ่งงานกันทำและหาข้อตกลงร่วมในการจัดวางระเบียบแบบแผนโครงการนโยบาย และการดำเนินงานของกรรมการบริหาร การประชาสัมพันธ์ เร่งเร้าให้พระสงฆ์หันกลับมาให้ความสนใจในกิจการเยาวชน ฯลฯ ...ในวันที่ 18-19 เมษายน ในปีเดียวกันนี้ได้มีประชุมกรรมการบริหารเป็นครั้งที่ 2 นี้เอง ทำให้เห็นชัดว่า สภาคาคาทอลิกฯ ได้มีส่วนสนับสนุนงานของสภาเยาวชนฯ อย่างไร
4. การประชุมสัมมนาร่วมกัน สภาคาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 1977 คณะกรรมการบริหารและผู้รับผิดชอบงานเยาวชนจากทุกสังคมนาได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับสภาฯ เพื่อการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3 วันที่ 6 กันยายน ได้กำหนดให้มีการสัมมนาผู้รับผิดชอบงานเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ที่อ่างศิลา ชลบุรี ในวันที่ 12-16 กันยายน (ครั้งแรกคือครั้งเมื่อประกาศตั้งสภาเยาวชนฯ) การประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ

1. การจัดสัมมนาผู้รับผิดชอบเยาวชนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตลอดจนผู้แทนเยาวชนระดับหัวหน้า ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 60 คนนี้ ก็เพื่อที่จะให้ทุก ๆ ฝ่ายทำงานร่วมมือและประสานงานกัน มิใช่เป็นการบีบบังคับให้มาขึ้นกับสภาเยาวชนฯ แต่อย่างใด
2. จุดมุ่งหมายของการสัมมนาครั้งนี้ ก็เพื่อหาช่องทางช่วยให้ศูนย์ต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นแล้วและกำลังจะก่อตั้งต่อไปให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพจริง ๆ โดยที่ผู้เข้าสัมมนาจะต้องช่วยกันวางกฎระเบียบสำหรับศูนย์ระดับวัดด้วย
3. มุ่งที่จะหาแนวทางที่ทุกฝ่ายจะได้รู้ถึงจุดมุ่งหมาย และวางโครงการร่วมกัน เพื่อจะได้ร่วมมือปฏิบัติให้เป็นไปในทางที่สอดคล้องกัน
4. กำหนดหลักสูตรการอบรมเยาวชน
5. พิจารณาแก้ไขธรรมนูญทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่ม
6. หลังจากการแถลงนโยบาย และโครงการของสภาเยาวชนแล้ว ในที่ประชุมได้ลงมติที่จะประชุมสามัญผู้รับผิดชอบเยาวชน และผู้แทนเยาวชนของทุกสังคมนา ปีละ 1 ครั้ง (เข้าใจว่าต่อมาคือการประชุมสมัชชา ถือว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1)

สรุปแล้ว การทำงานของสภาเยาวชนฯ ในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นการทำงานในระดับชาติ ในเรื่องของการจัดระเบียบการวางแผนต่าง ๆ ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นช่วงสำคัญของการยึบบนขาตัวเองของสภาเยาวชนฯ

**สภาเยาวชนในปี 2521** ถือได้ว่าเป็นการเริ่มปฏิบัติการของสภาเยาวชนฯ อย่างแท้จริง โดยเงินทุนจากการเขียนโครงการเสนอไปยังต่างประเทศ ได้มาถึงเมืองไทยใน

เดือนมกราคมในปีนี้อเองได้มีการออกเยี่ยมเยือนเยาวชนตามที่ตั้งต่าง ๆ ของแต่ละสังฆมณฑลทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการต้องทำงานอย่างหนักในการทำงานกับเยาวชนมากขึ้น และในวันที่ 1 มีนาคม สภาเยาวชนฯ ก็ได้ที่ทำการในระดับชาติ หรือสำนักเลขาธิการที่อาคารคาทอลิกแพร์ธรรม การที่เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการต้องทำงานทั้งในสำนักงาน และส่วนนอกสำนักงาน คือการออกไปร่วมกิจกรรมฝึกอบรมตามสังฆมณฑลต่าง ๆ เพราะว่า ในขณะนั้นนักบวชต่าง ๆ ยังไม่เข้าใจงานของสภาเยาวชนฯ และการทำงานยังไม่ประสานและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดี ในตอนท้ายของแถลงการณ์ ที่ประชุมได้ลงมติให้คณะกรรมการชุดที่แต่งตั้งขึ้นใหม่คือ ดำเนินการคือ

ให้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแต่ละสังฆมณฑลในการตั้งกลุ่มและติดตามผล รวมทั้งให้ไปเยี่ยมเยียนพบปะ กลุ่มเยาวชนตามมิสซังต่าง ๆ และในข้อ 5.4 วรรคที่ 2 กล่าวว่ านึ่งให้คุณพ่อบัญชา ศรีประมง ออกเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ศูนย์เยาวชนคาทอลิกทั่วประเทศ และเป็นผู้ประสานงานกับองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเยาวชน

จะเห็นได้ว่า เป็นความตั้งใจของที่ประชุมในการก่อตั้งสภาเยาวชนฯ ในครั้งนั้นที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการเข้าไปสนับสนุนงานในสังฆมณฑลต่าง ๆ และองค์กรเยาวชนคาทอลิกในประเทศอีกด้วยจากเอกสารรายงานกิจกรรมและการตั้งกลุ่มเยาวชน และเพื่อตอบสนองต่อคำแถลงการณ์ร่วมในวันก่อตั้งสภาเยาวชนฯ ซึ่งได้กำหนดในข้อเสนอมว่าให้ทุกสังฆมณฑลรับรองกิจกรรมเยาวชนเป็นการเร่งด่วน ดังนั้น ในปีนี้จึงมีนโยบายหลักในการฟื้นฟูกลุ่มเยาวชน การจัดตั้งกลุ่ม ซึ่งในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นงานหลักที่จะต้องทำ ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า กิจกรรมเยาวชนคาทอลิกได้มีมานานแล้ว ดังนั้น หลังการก่อตั้งสภาเยาวชนฯ ซึ่งมีนโยบายฟื้นฟูกลุ่มกิจกรรมที่ซบเซาให้กลับคืนขึ้นมาอีก ดังนั้น กิจกรรมของสภาเยาวชนฯ จึงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการก่อตั้งเลย กิจกรรมที่ทำอยู่คือ การอบรมฟื้นฟูกลุ่ม สัมมนาผู้นำเยาวชน การศึกษาพระคัมภีร์ ฯลฯ

เป็นข้อที่น่าสังเกตว่า ในรายงานกิจกรรมประจำปี ไม่มีการกล่าวถึงกิจกรรมของเยาวชนในโรงเรียนเลย ซึ่งน่าจะขัดแย้งกับการก่อตั้งสภาเยาวชนฯ ที่ว่า ต้องการรวมกิจการเยาวชนคาทอลิกทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งองค์กรเยาวชนคาทอลิกก็ได้เป็นผู้ก่อตั้งในวันนั้นด้วย

กล่าวโดยสรุปคือ สภาเยาวชนฯ ในปีนี้สามารถสนองนโยบายและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ในการก่อตั้งสภาเยาวชนฯ ได้ผลพอสมควรอย่างน้อยได้มีกลุ่มกิจกรรมเยาวชนเกิดขึ้นมากมาย แม้ว่าจะไม่ได้มีการประเมินผลความสำเร็จก็ตาม

**สภาเยาวชนในปี 2522** การปฏิบัติงานในปี 2521 ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จไปขั้นหนึ่ง ในปีนี้อเองกลจักรกลาง หรือสำนักเลขาธิการเริ่มเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากการออกไปร่วมจัดกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ ของสังฆมณฑล มาเป็นตัวประสานงานของกิจการเยาวชนคาทอลิกทั่วประเทศแทน ร่วมประสานกับหน่วยงานอื่นนอกสังกัดคาทอลิก เช่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณพ่อ บัญชา ศรีประมง ได้เป็นกรรมการในสภาดังกล่าวด้วย ในส่วนของการเผยแพร่งานกิจการเยาวชนไปสู่ภายนอก เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการก็ได้ออกไปช่วยกิจกรรมในเขตสลัม คณะครู พยาบาล ฯลฯ

อย่างไรก็ดี งานกิจกรรมที่เคยปฏิบัติอยู่ในปี 2521 ก็ยังคงปฏิบัติอยู่เช่นเคย แต่ได้เว้นระยะการเข้าไปร่วม ทั้งนี้เพราะในแต่ละสังฆมณฑล สามารถจัดกิจกรรมได้ด้วยตัวเองแล้ว และการที่คุณพ่อบัญชา ศรีประมง ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมคือ "มนุษย์สัมพันธ์" ทำให้สังฆมณฑลต่าง ๆ สามารถใช้ประกอบการจัดกิจกรรมด้วยตนเองได้ ผลงานที่สำคัญที่สำนักเลขาธิการได้ทำคือ การจัดพิมพ์จุลสารเยาวชนทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยขึ้นเพื่อการเผยแพร่และประสานงาน เป็นตัวกลางในความเป็นไปของเยาวชนทั่วประเทศ อีกทั้งทำให้ชาวต่างชาติได้รู้ถึงกิจการเยาวชนคาทอลิกของไทยด้วย จากการขยายตัวของสภาเยาวชนฯ นี้เอง ทำให้สำนักงานขยายตัวตามไปด้วย ในขณะที่สังฆมณฑลต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมอยู่นั้น ในระดับกรรมการบริหารก็ได้มีการประชุมกันถึง 12 ครั้ง หัวข้อ

การประชุมส่วนใหญ่คือการประเมินผลการทำงานที่ผ่านมา การพิจารณาจัดทำหนังสือ เผยแพร่ต่าง ๆ การวางงบประมาณในปีต่อไป จะเห็นได้ว่า ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วสภา เยาวชนฯ สามารถยื่นบนขอของตัวได้แล้ว แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินซึ่งเป็นปัญหา ใหญ่ ปัญหาการทำโครงสร้างของสังฆมณฑล และปัญหาการส่งรายงานของแต่ละสังฆมณฑลก็ตาม แต่กล่าวโดยทั่วไปแล้ว สภาเยาวชนฯ ก็ได้รับการยอมรับจากสังฆ มณฑลต่าง ๆ และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ยกเว้น สังฆมณฑลภาคอีสาน ซึ่ง ประสบปัญหาความยากจน จนเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมแบบที่สภาเยาวชนฯ ไทยใน ขณะนั้นทำอยู่ เช่นเดียวกันในปีที่ไม่มีรายงานความเคลื่อนไหวจากองค์กรคาทอลิก

**สภาเยาวชนในปี 2523** ได้กล่าวในตอนต้นไว้แล้วว่า เจ้าหน้าที่สำนัก เลขาธิการต้องทำงานอย่างหนักในความพยายามฟื้นฟูกลุ่มกิจกรรมเยาวชนคาทอลิกในสังฆ มณฑลต่าง ๆ ให้กลับฟื้นขึ้นมาอีก การที่คุณพ่อบัญชา ศรีประมง ต้องทำงานทั้งในสำนัก เลขาธิการ คืองานเผยแพร่ที่ดี การที่ต้องออกไปช่วยกิจกรรมตามที่ต่าง ๆ ก็ติดลวด ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจึงผลให้ คุณพ่อบัญชา ศรีประมง ซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็น "คีย์แมน" ของสภาเยาวชนฯ เลยกี่เดียว คุณพ่อบัญชา ศรีประมง นั้นแม้ว่าโดยตำแหน่งจะเป็นประธาน คณะกรรมการบริหาร แต่ในทางภาคปฏิบัติแล้ว มีบทบาท 3 อย่างในขณะเดียวกัน คือ

- 1.) ประธานกรรมการบริหาร
- 2.) ผู้อำนวยการสำนักงาน
- 3.) เลขาธิการสภาฯ

เหตุที่ คุณพ่อบัญชา ศรีประมง สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้เพราะ การ ได้รับอนุญาตจากสังฆราชสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้คุณพ่อบัญชา ศรีประมง ทำงานเต็มเวลา และเป็นพระสงฆ์ในขณะนั้นองค์เดียวที่ได้รับอนุญาตเช่นนี้ ในทางกลับกัน คุณพ่อเฉลิม กิจ มงคล ซึ่งรับตำแหน่งเลขาธิการตั้งแต่ต้นนั้นในทางปฏิบัติจริงแล้วไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบที่ศูนย์แพร่ธรรมที่ศรีราชา เมื่อเป็นเช่นนั้น ตำแหน่งเลขาธิการ ของคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล จึงเป็นเพียงแต่ในนามเท่านั้น อย่างไรก็ตามได้มีการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งทั้งสองดังกล่าว โดยในจดหมายเรียกประชุมกรรมการบริหารลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ได้ลงนามตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งแรก โดยที่คุณพ่อบัญชา ศรีประมง ลงนามในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารเป็นครั้ง สุดท้ายในจดหมายเรียกประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบเยาวชนระดับชาติลงวันที่ 30 สิงหาคม 2522 และในจดหมายที่ ย/79-086 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2522 เรื่อง "การประชุมเพื่อการ วางแผน" ซึ่งลงนามโดย นางสาววัฒนา สว่างแผ้ว ในเนื้อความจดหมายใช้ชื่อ คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ในตำแหน่งเลขาธิการอยู่ ดังนั้น จึงน่าจะเชื่อได้ว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคม ได้มี การสับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างประธานคณะกรรมการบริหาร และเลขาธิการ โดยคุณพ่อ บัญชา ศรีประมง รับตำแหน่ง เลขาธิการ และคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล รับตำแหน่งประธาน คณะกรรมการบริหารแทน และในช่วงนี้เอง ที่เป็นที่เข้าใจว่า คุณพ่อบัญชา ศรีประมงได้ล้ม ป่วยลง เพราะตั้งแต่จดหมายเรียกประชุมในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 ซึ่งลงนามโดยคุณพ่อ เฉลิม กิจมงคล (ประธานคณะกรรมการบริหาร) เป็นต้นมาก็ได้ลงนามเช่นนี้มาโดยตลอด

ที่กล่าวมานี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่า การสับเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าวนี้ เพื่อให้เกิดความ เหมาะสม ทั้งนี้เพราะคุณพ่อบัญชา ศรีประมง ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานคณะ กรรมการบริหารได้เนื่องจากป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ในขณะเดียวกันก็ต้องรับหน้าที่ เลขาธิการก็เพื่อไม่ให้งานที่สำนักเลขาธิการหยุดชะงักลง ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วว่า คุณพ่อ บัญชา ศรีประมง ต้องรับภาระเลขาธิการในทางปฏิบัติด้วย (แม้ว่าจะไม่เป็นไปโดยตำแหน่ง) และชี้ให้เห็นว่าคุณพ่อบัญชา ศรีประมง ต้องทำงานอย่างหนักในระยะเวลา ที่ผ่านมา โดยจะ เห็นได้จากจดหมายที่ ย/80-017 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2523 เรื่อง "ขออนุญาตจัด อนุกรรมการพิจารณาโครงการ ที่มีไปถึงพระคุณเจ้า เทียนชัย สมานจิต ที่น่าสนใจคือ "ตลอดระยะเวลา 2 ปีเศษ ที่ผมได้ช่วยเหลือบริหารงานแทนพระคุณเจ้าตลอดมา ผมได้รับความไว้วางใจจากพระคุณเจ้ามาก ผมจึงจำเป็นต้องทำงานด้วยความรับผิดชอบ และทำให้

สมกับที่พระองค์เจ้า ได้มอบความไว้วางใจให้กับผม แม้ว่าพระองค์เจ้า จะเป็นห่วงผม อยากให้ผมพักผ่อน แต่ผมก็ไม่สามารถพักผ่อนได้ เพราะมีงานเร่งด่วนหลายอย่างที่ ต้องรีบเร่งทำ ทั้งกลางวันกลางคืน ผมคิดว่าเมื่อผมออกจากโรงพยาบาลแล้ว ผมต้องไปอบรมผู้นำหลาย แห่งด้วยกัน กระนั้นก็ดี ผมขอถือโอกาสนี้ขออนุญาตพระองค์เจ้าไว้ก่อนครับว่า เมื่อผมสะสาง งานสำคัญในสำนักงานเรียบร้อยแล้วตลอดจนทำหน้าที่ที่ผมได้รับเชิญเกี่ยวกับการอบรมจน ลื่นแล้ว ผมจะขอลาอนุญาตลาพักผ่อนสมองสักระยะหนึ่ง เพราะทุกครั้งที่ผมอยู่ใน โรงพยาบาล ผมเครียดกับงานมากเกินไป

การล้มป่วยของเลขาธิการเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมาก ต่อความเป็นไปของสภา เยาวชนฯ ในปี 2523-2524 ซึ่งมีผลให้สภาเยาวชนฯ เจียบเหงาเศร้าซึมไประยะหนึ่ง เพราะ คุณพ่อปัญญา ศรีประมวง ไม่สามารถออกไปช่วยจัดกิจกรรมในที่ต่าง ๆ ได้ ในขณะเดียวกัน สภาเยาวชนฯ ประสบกับปัญหาทางการเงินอย่างหนัก จะเห็นได้จากการจัดตั้งอนุกรรมการ พิจารณาโครงการ เพื่อทำการศึกษาคูณการต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามาเพื่อความเหมาะสมและ ประหยัดเงิน ความจริงสภาเยาวชนฯ ประสบปัญหาทางการเงินมาโดยตลอด แต่มาเริ่ม เห็นชัดในปี พ.ศ. นี้ก็เพราะว่า เงินที่ได้รับจากต่างประเทศได้เริ่มร่อยหรอลง เพราะกองทุน ขององค์การต่างประเทศนั้นสนับสนุนการเงินเพื่อให้เป็นทุนในการยื่นบนขาตัวเองได้เท่านั้น ซึ่งในปี 2522 องค์การ APHD, AFHD, DBLC ได้งดการส่งเงิน ดังนั้นจึงเหลือแค่สอง องค์การเท่านั้นที่สนับสนุนสภาเยาวชนฯ อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เงินครบตามจำนวนเงินที่เขียน ... (เข้าใจว่าเป็นองค์การมิสเซอร์เรอร์ และ มิสซีโอ) การไม่ส่งเงินมาสนับสนุนโครงการเกิด จากหลายปัจจัยด้วยกัน จะเป็นลักษณะการเขียนโครงการ กิจกรรม และผลงานของสภา เยาวชนฯ อีกทั้งจุดประสงค์ของการให้ทุนขององค์การต่างประเทศเอง ทั้งหมดเป็นเหตุผลที่ รวมกันของการไม่ส่งสนับสนุนสภาเยาวชนฯ โดยข้อความบางตอนของจดหมายฉบับนี้เป็น ภาพสะท้อนได้เป็นอย่างดี

ที่ ย /80-017 วันที่ 19 มีนาคม 2523 ข้อ 10 ทางองค์การต่างประเทศเห็นเราขอ เงินที่ไรมีแต่อบรม ประชุม ฯลฯ เราไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงความจำเป็น ความก้าวหน้า อุปสรรค ฯลฯ และจดหมายชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ ที่ ย /80-014 วันที่ 22 มีนาคม องค์การต่างประเทศได้แจ้งให้สภาเยาวชนฯ ทราบว่า แต่ละปีนั้นมีโครงการมากมาย เหลือเกินจากทั่วโลกต่างก็ขอเงินจากเขา และเขาจะช่วยเหลือเราในระยะเริ่มแรกเท่านั้น ทุก องค์การต้องการให้เราพยายามช่วยตัวเองให้มากที่สุด ยิ่งที่เราก็ก็นึกว่าการช่วยเหลือ สภาเยาวชนฯ ของเรา ยิ่งลดน้อยลงทุกที ทั้งนี้ เพราะเขาเห็นว่าเราจะเลี้ยงเราแบบไม่รู้จักโต ไม่รู้จักช่วยตัวเองนั้น ย่อมผิดนโยบายการช่วยเหลือของเขา การชะงักงันทางการเงิน บวก กับการล้มป่วยของเลขาธิการนี้เองมีผลทำให้สภาเยาวชนฯ ในปีนี้ต้องชะงักงันไป แม้กระนั้น สภาเยาวชนฯ ระดับชาติก็ยังคงทำงานต่อไป โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีการ ประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ หัวข้อส่วนใหญ่เป็นเรื่องการหาทุน การหาคนมาทำงาน การ ประเมินผลการทำงานที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางต่อไปในอนาคต ฯลฯ ในระดับสำนัก เลขาธิการ ได้ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อย่างไม่เป็นทางการ โดยคุณพ่อปัญญา ต้องเอางานไปทำที่นั่น เนื่องจากป่วย

ผลสะท้อนจากองค์การต่างประเทศที่วิจารณ์สภาเยาวชนฯ ทำให้สภาเยาวชน ต้องหาทุนภายในประเทศเอง โดยการขายหนังสือ "หนทางรัก" "รุ่ง" "มนุษย์สัมพันธ์" และ สติ๊กเกอร์ เป็นต้น อีกทั้งได้รับเงินสนับสนุนจากการเก็บถุทานภายในประเทศ เงินจากสภา คาทอลิกเพื่อการพัฒนา และเงินบริจาคจากเอกชนต่าง ซึ่งเงินเหล่านี้ สามารถช่วยเหลือ สังคมชนบทที่ยังคงทำกิจกรรมอยู่ต่อไปเท่านั้น ซึ่งได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ถ้าพิจารณากันให้ลึกซึ้งลงไปหน่อยในปี 2523 สภาเยาวชนฯ หาได้หยุดชะงักลง ไปไม่ แม้ว่าการจัดกิจกรรมจะเบาบางลง หรือแม้กระทั่งบางสังคมนทลหยุดชะงักไปเลย แต่ ในขณะเดียวกัน ในระดับชาติก็ได้พยายามอย่างหนักในการหาคนมาทำงานแทนคุณพ่อ ปัญญา ศรีประมวง การเสนอโครงสร้างการทำงานให้เหมาะสมต่อการทำงานอย่างเป็นระบบ การเสนอร่างธรรมนูญปี 2523 ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงในการทำงาน ซึ่งในจุดนี้เองถ้าพิจารณาตามประวัติศาสตร์การพัฒนาการของสภาเยาวชนฯ แล้ว จะเห็นได้ ว่าเป็นช่วงของการพิจารณาบทบาท แนวทาง และเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือจะกล่าว



ว่า “พักเพื่อจัดแนวรบใหม่” โดยการเปลี่ยนตัวเลขชาธิการมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นไปของสภาเยาวชนฯ

**สภาเยาวชนในปี 2524** ในวันที่ 24 มิถุนายน 2523 คุณพ่อเจลิม กิจมงคล ก็ได้ประกาศแต่งตั้งรักษาการตำแหน่ง เลขธิการ และผู้อำนวยการสำนักเลขธิการแทน คุณพ่อบัญชา ศรีประมง ซึ่งไม่สามารถหาได้ แม้ว่าจะได้มีการประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน และผู้รับผิดชอบเยาวชนคาทอลิกระดับชาติที่ศรีราชาแล้วก็ตาม เพื่อหาแนวร่วมในการทำงาน ในครั้งนั้นคุณพ่อทินรัตน์ คมกฤส ได้รับการทาบทามให้เป็นเลขธิการ ซึ่งในขณะนั้น เป็นกรรมการบริหารผู้หนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถเข้ามารับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าวได้ ในปี 2524 ความหวังของสภาเยาวชนฯ ได้รื้อฟื้นตัวเองค่อยเป็นจริงขึ้น โดยจะสังเกตได้จากต้นปี 2524 จนถึงเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน ได้มีการเรียกประชุมจากหลายฝ่ายทั้งองค์การพัฒนาต่าง ๆ ของราชการและเอกชน เข้ามาช่วยกันศึกษาแนวทางของสภาเยาวชนฯ ที่จะทำกิจกรรมในอนาคต ในช่วงนั้น การประชุมของคณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่จะเป็นการหารือในเรื่องเชิงวิชาการการจัดพื้นฐานให้กับสภาเยาวชนใหม่ การหาบุคลากรเข้ามาทำงานในสภาเยาวชนฯ การศึกษาวิธีการเขียนโครงการอย่างถูกวิธีและเป็นสากล โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคาทอลิกเพื่อการพัฒนา ทั้งหมดได้พยายามหาแนวทางในการทำงาน เขียนโครงสร้าง และจัดระบบข่างานของสภาเยาวชนฯ ซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วก็น่าจะเป็นว่า ในขณะที่เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่า ใครคือเลขธิการคนต่อไป และในวันที่ 18 กันยายน ของปีนี้เอง ได้มีการประชุมกรรมการอำนวยการสามัญประจำปี 2524 ที่ศรีราชา ในครั้งนั้นได้มีการเสนอร่างธรรมนูญสภาเยาวชนฯ ปี 2524 และได้รับมติจากกรรมการอำนวยการให้ใช้เป็นฉบับถาวร และต่อมาได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะทำหน้าที่ในต้นเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ (การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารที่ผ่าน ๆ มา ยกเว้นในปี 2520 ค่อนข้างสับสนและไม่แน่ชัด) ซึ่งกรรมการชุดนี้ได้ทำการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด ดังต่อไปนี้

เลขธิการ คือคุณพ่อทินรัตน์ คมกฤส  
ประธานกรรมการบริหารคือ คุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวาริ  
เหรัญญิก คือ คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม  
กรรมการผู้แทนจากองค์กรสมาชิกได้จาก สหพันธ์นิสิต และพลศึกษา  
กรรมการผู้แทนสังฆมณฑล ได้จาก จันทบุรี และท่าแร่

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการเลือกตั้งในปีนี้ได้มีการเลือกตั้งกรรมการฝ่ายขึ้นด้วย โดยผู้รับผิดชอบงานเยาวชนฝ่ายสังฆมณฑลเป็นผู้เสนอให้มีการจัดคณะกรรมการฝ่ายสังฆมณฑลขึ้นโดยเฉพาะ และผู้มีสิทธิ์ในการเลือกกรรมการก็เพียงผู้แทนจากสังฆมณฑลทั้ง 10 เท่านั้น ซึ่งผลจากการเลือกกรรมการฝ่ายสังฆมณฑลก่อให้เกิด คณะกรรมการฝ่ายในโรงเรียนขึ้นโดยอัตโนมัติ

กล่าวโดยสรุปแล้ว ในปีนี้สภาเยาวชนฯ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2523 แล้วถือว่าเป็นการกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของสภาเยาวชนฯ ถ้าปี 2523 เป็นปีของการสะสางงานเก่าที่ค้างค่าง ปี 2524 ก็เป็นปีแห่งการเริ่มต้นงานใหม่ สำหรับกิจกรรมที่จัดในปี 2524 นั้น รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ แต่ได้รับรายงานเพียง 7 รายเท่านั้น ในขณะที่เดียวกันในรายงานประจำปี ได้มีรายงานขององค์กรสมาชิกทั้ง 6 ค่อนข้างละเอียด และในปีนี้ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานของสภาเยาวชนคาทอลิกอย่างเป็นระบบ หรือกล่าวได้ว่าสภาเยาวชนถูกจัดให้เป็นองค์การมากขึ้น

**สภาเยาวชนในปี 2525** ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า เลขธิการมีความสำคัญต่อความเป็นไปของสภาเยาวชนมาก เมื่อคุณพ่อทินรัตน์ คมกฤส ซึ่งเป็นอาจารย์ เป็นเลขธิการจึงมีการวางแผนมาก ได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมามากมายเพื่อทำการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนเฉพาะกรณี อนุกรรมการที่ได้รับการจัดตั้งคือ อนุกรรมการหาทุนภายในประเทศ คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายเยาวชนในโรงเรียน และ คณะกรรมการฝ่ายสังฆมณฑล

ในระดับคณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุม 8 ครั้ง หัวข้อการประชุมอยู่ในเรื่องของปัญหาการเงิน วิธีการหาทุน และการวางแผนการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่หัวข้อการประชุมเป็นเรื่องที่ว่านี้ เพราะ

1. ปัญหาการเงินที่เรื้อรังมานาน อันเป็นเหตุให้กิจกรรมเยาวชนต้องหยุดชะงักไประยะหนึ่ง
2. ปัญหาการทำงานไม่เป็นระบบซึ่งสร้างปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะไม่มีโครงสร้างการทำงานที่แน่นอน
3. ปัญหาการเขียนโครงการอย่างถูกวิธี ซึ่งแต่ก่อนการจัดทำโครงการรับทำด้วยปาก ดังนั้น จึงไม่สามารถทำการติดตามประเมินผลผลกิจกรรมนั้นได้ และทำให้องค์การเงินทุนต่างชาติไม่สนับสนุนสภาเยาวชน
4. ปัญหาการวางแผนงานในการทำงาน อันเป็นเหตุให้สภาเยาวชนที่มาย่ำอายุกับที่

สำหรับระดับสำนักงานเลขาธิการได้มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ และผู้จัดการสำนักงานคือ นายปรีชา เดชาเลิศ เพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อ เลขาธิการไม่อยู่ หรือติดต่อประสานงานที่อื่น ทำให้สำนักสามารถดำเนินงานต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเลขาธิการแต่เพียงผู้เดียว อย่างที่เคยเป็นมา ในส่วนเจ้าหน้าที่ประจำได้ประกาศรับสมัครทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในสำนักเลขาธิการ อันเป็นกงจักรของสภาเยาวชนฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามการเริ่มงานใหม่ของสภาเยาวชนฯ ยังไม่สามารถทำงานได้ทันที เพราะยังขาดเงินทุนและเสียเวลากับการวางแผนต่าง ๆ กิจกรรมที่สังคมชนต่าง ๆ ส่งเข้าพิจารณาขอทุนอยู่นั้น ได้รับการสนับสนุนโดยการใช้เงินที่เหลือจากปีที่แล้ว ซึ่งได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ตามความเหมาะสม ในจดหมายที่ ยคท-037/82 ลงวันที่ 1 เมษายน 2525 เรื่องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในข้อ 2 มีสาระที่น่าสนใจคือ

" 2. การเสนอขอรับเงิน เนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้น (150,000 บาท) มีอยู่อย่างจำกัด หากสภาฯ จัดส่งมาให้สังคมชน และองค์กรสมาชิกทั้งหมด ก็จะทำให้เงินจำนวนนั้นไม่เกิดประโยชน์ในด้านอื่นมากนัก และคณะกรรมการบริหาร ก็ไม่มีนโยบายที่จะให้แต่ละสังคมชนหรือองค์กรสมาชิก นำเงินดังกล่าวไปเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ดังนั้น สภาฯ จะส่งเงินดังกล่าวมาให้ท่านก็ต่อเมื่อ ถึงเวลาที่ท่านจะเริ่มดำเนินโครงการแล้วเท่านั้น ดังนั้นการเสนอขอรับเงินทุนดังกล่าว จึงขอให้ท่านเสนอวันเวลาที่จัดทำกิจกรรมโดยอ้างอิงแผนงานที่ได้เคยกำหนดไว้มายังสภาฯ ด้วย แต่ไม่จำเป็นต้องจัดทำเป็นโครงการเหมือนในปี 2524"

ที่สภาเยาวชนไม่สามารถสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เพราะ เงินที่เขียนขอไปยังต่างประเทศยังไม่ถึง และด้วยปัญหาเงินทุนนี้เอง สภาเยาวชนฯ จึงจำเป็นต้องหาทุนภายในประเทศเพื่อให้พึ่งตนเองได้ และไม่ต้องรอเงินจากต่างประเทศซึ่งจะทำให้กิจกรรมติดขัด จึงได้ตั้งอนุกรรมการจัดหาทุนภายในประเทศขึ้น

ในปีนี้นักเลขาธิการได้เปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการออกไปจัดกิจกรรมตามศูนย์เยาวชนต่าง ๆ เปลี่ยนมาเป็นประสานงานแทน โดยจัดพิมพ์ "สารสภาเยาวชนฯ" เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มกิจกรรมเยาวชนต่าง ๆ และในเรื่องของการฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนนั้น สภาเยาวชนฯ ได้จัดสัมมนาผู้นำเยาวชนระดับชาติขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม ที่ศรีราชา ซึ่งเป็นการแยกออกจากการสัมมนาจิตตาดิการ โดยแต่ก่อนได้จัดรวมกันทำให้การสัมมนาไม่ประสบผลเท่าที่ควร การจัดสัมมนาผู้นำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้นำกลับไปจัดตั้งกลุ่มเยาวชนตามท้องถิ่นของตนเอง

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่ากิจกรรมเยาวชนที่จัดตามศูนย์เยาวชนต่าง ๆ ยังคงไม่เปลี่ยนรูปแบบที่เคยจัด ๆ กันมา กล่าวคือ ในรูปแบบของการจัดอบรมสัมมนา ฝึกผู้นำเยาวชน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจวัดประเมินผลงานได้ และไม่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหา "เพื่อให้สังคมเป็นธรรม" ตามอุดมการณ์ของสภาฯ ได้ แม้ว่าจะได้มีการสัมมนาจิตตาดิการฝ่ายในโรงเรียน (2-6 กรกฎาคม) และสัมมนาจิตตาดิการ

ฝ่ายสังฆมณฑล (16-20 สิงหาคม) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอกทั้งในส่วนราชการ และเอกชน เข้ามาให้การบรรยายแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เข้าไปตอบสนองสังคม โดยส่วนรวมได้

กล่าวโดยสรุปปี 2524 เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงสภาเยาวชนฯ อย่างมากถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเลขาธิการ การทำงานไม่ติดขัดกับบุคคล แต่กับระบบ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ และถ้าเลขาธิการไม่สามารถทำงานได้งานก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ ถ้ากล่าวว่า สภาเยาวชนฯ ที่ผ่านมามีติดขัดกับบุคคล สภาเยาวชนฯ ในปีนี้ก็ติดขัดกับระบบ สิ่งนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดี แต่ถ้ามาพิจารณาถึงบุคคลแล้วก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่า สภาเยาวชนฯ ได้เปลี่ยนแปลงไป เพราะบุคคลที่รับผิดชอบงานเยาวชนยังคงเหมือนเดิม กิจกรรมยังเป็นรูปแบบเดิม แม้ว่าการเปลี่ยนเลขาธิการมีผลทำให้สภาเยาวชนฯ มีระบบการทำงานที่ดีขึ้น ในทางด้านปฏิบัติทำได้เป็นเช่นนั้นไม่ กล่าวโดยสั้นคือ “เหล่าเก่าในชุดใหม่” การเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงแต่ในรูปแบบเท่านั้น

ในเอกสารรายงานกิจกรรมประจำปีนี้ มีรายการกิจกรรมขององค์กรสมาชิก ทั้งหมดค่อนข้างละเอียด

**สภาเยาวชนในปี 2526** อันสืบเนื่องมาจากการวางโครงสร้างสภาเยาวชนฯ อย่างเป็นระบบ และวางบทบาทของแต่ละส่วนค่อนข้างชัดเจน ดังนั้น ในปีนั้นเองสภาเยาวชนฯ ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มเวลาทั้งในส่วนของสำนักเลขาธิการ และตามศูนย์เยาวชนต่าง ๆ ในระดับชาติได้วางตำแหน่งรองเลขาธิการ 2 ตำแหน่ง และเป็นประธาน คณะกรรมการเยาวชนฝ่ายสังฆมณฑลและฝ่ายเยาวชนในโรงเรียน ตำแหน่งละฝ่ายโดยตำแหน่งในระดับสำนักเลขาธิการช่วยเหลือในการประสานงานต่าง ๆ

จากการแบ่งความรับผิดชอบเยาวชนออกเป็นสองฝ่ายทำให้ภาพงานเยาวชนของสภาเยาวชนฯ ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ไม่สามารถกล่าวได้ว่าก่อให้เกิดความสำเร็จในงานเยาวชนได้อย่างเต็มปากเต็มคำนัก แต่อย่างน้อยก็กล่าวได้ว่าเป็นการจัดแบ่งงานค่อนข้างชัดเจน อันก่อให้เกิดความสับสนปนเป และก้าวก่ายกัน ซึ่งถ้าทั้งสองคณะกรรมการได้ประสานงานกันอย่างแท้จริง ก็สามารถมองงานเยาวชนของสภาเยาวชนฯ อย่างมีอนาคต อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า การสัมมนาจิตตาศึกษาของทั้งสองฝ่ายแยกกันจัด อันอาจก่อปัญหาความร่วมมือ ประสานงานและแยกเป็นคณะกรรมการอิสระได้ ฉะนั้นอาจจะขัดกับโครงสร้างและความตั้งใจในการตั้งคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายนี้ขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม ผลจากการเขียนโครงสร้าง และศึกษาความน่าจะเป็นของสภาเยาวชนฯ ในปี 2525 ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในปีนั้นเอง โดยสำนักเลขาธิการได้เปลี่ยนแปลงบทบาทเป็นเพียงผู้ประสานงาน ติดตามผล จัดกิจกรรมระดับชาติ ผลิตสื่อต่าง ๆ ฯลฯ ในขณะที่เดียวกัน ตามศูนย์เยาวชนต่าง ๆ ก็สามารถจัดกิจกรรมของตนเองได้ โดยการร่วมมือกับจิตตาศึกษาและผู้นำเยาวชนที่ผ่านการสัมมนาผู้นำเยาวชนครั้งที่ 1 ซึ่งผลสำเร็จจากการสัมมนาครั้งนั้นเอง โดยการร่วมมือกับจิตตาศึกษาและผู้นำเยาวชนที่ผ่านการสัมมนาผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 1 ซึ่งผลสำเร็จจากการสัมมนาครั้งนั้นเอง ในการสัมมนาผู้นำเยาวชนครั้งที่ 2 ที่ราชบุรี ในเดือนตุลาคม ได้มีการตั้ง “ทีมประสานงานเยาวชนระดับชาติ” ขึ้น อันเกิดจากแนวคิดที่ว่าเยาวชนด้วยกันเองเท่านั้นที่เข้าใจในความต้องการของเขาเอง โดยจุดประสงค์ก็เพื่อให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานเยาวชนระดับชาติในอนาคต

แม้ว่าในปีนี้สภาเยาวชนฯ ได้นำเอาโครงสร้างมาให้ในภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาแนวทางการดำเนินงานได้ โดยจะสังเกตได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ยังคงจำกัดอยู่แต่ในรูปแบบของการสัมมนาผู้นำ อบรมผู้นำ ฯลฯ ซึ่งดู ๆ แล้วเหมือนกับว่าไม่มีกิจกรรมอื่นใดที่ดีไปกว่านี้ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ สภาเยาวชนฯ ได้ทำการติดต่อขอความร่วมมือจากผู้สนใจ และให้การสนับสนุนงานเยาวชนเข้ามาเสวนาร่วมกันในแนวทางต่าง ๆ ของสังคม และเยาวชน โดยศึกษาในเชิงวิชาการโดยหวังว่าจะนำผลของการพูดคุย

มาศึกษาเพื่อนำมาประกอบการวางแผนงานต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งเรียกว่า “ทีมศึกษา” นี้สามารถให้แง่มุมกว้าง ๆ เท่านั้น ไม่สามารถเจาะลึกถึงปัญหาที่แท้จริงของสภาเยาวชนฯ ได้

กล่าวโดยสรุปสภาเยาวชนฯ ในปีนี้ ประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง โดยสามารถจัดรูปแบบการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำเอาพลังเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการเยาวชนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เอง ส่งผลให้ปัญหาการเงินของสภาฯ เริ่มลดน้อยลง เพราะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศมากขึ้น

**สภาเยาวชนในปี 2527** จากการรับเจ้าหน้าที่จากภายนอกเข้ามาทำงานในสำนักเลขาธิการในระบบหน้าที่ที่ถูกจัดแบ่งขึ้น ทำให้สำนักเลขาธิการมีบทบาทอย่างมากต่อสภาเยาวชนฯ ซึ่งครั้งก่อนขึ้นอยู่กับเลขาธิการเพียงคนเดียว ปัญหาหนึ่งซึ่งหมักหมมกันมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งสภาเยาวชนฯ ก็คือ ปัญหาแนวทางการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งการประชุมในระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา ก็ได้พยายามศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ดังจะเห็นจากรายงานสรุปผลกิจกรรมประจำปี 2526 ดังนี้คือ “อย่างไรก็ตาม การพัฒนางานของสภาเยาวชนฯ มาจนถึงปลายปี 2526 ก็ยังต้องประสบปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลให้งานพัฒนาในระดับต่อ ๆ ไป เช่น ปัญหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เรียกว่า “อะไรคือสภาเยาวชนฯ” ปัญหาของงานที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เพียงพอ ฯลฯ จากความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว เหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการ จำนวน 4 คน ได้พยายามศึกษาหาเงื่อนไข และสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เพื่อศึกษาว่า สภาเยาวชนคืออะไร ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2527 ผลจากการศึกษาครั้งนั้น มีความสำคัญต่อปรัชญาการทำงานของสภาเยาวชนฯ มาก กล่าวคือ ได้มีการเรียกประชุมสมาชิกสามัญที่พัทยา ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน การประชุมในครั้งนั้นเพื่อทำการศึกษาร่วมกันในเรื่องสภาเยาวชนฯ ที่ผ่านมามีทั้งหมด ในทุกแง่มุมว่าเป็นอย่างไร ซึ่งมติร่วมของที่ประชุมคือ “สภาเยาวชนฯ ที่แท้จริง ต้องเริ่มจากกลุ่มพื้นฐาน โดยมุ่งให้เยาวชนรวมกลุ่มในลักษณะ ขบวนการ” ถือได้ว่ามติในที่ประชุมในครั้งนั้นชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา จากแนวคิดนี้เองได้สนับสนุนบทบาทของทีมประสานงานเยาวชนระดับชาติให้เด่นชัดขึ้น โดยได้รับมอบหมายให้ในการจัดสัมมนาผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 3 ขึ้นที่ศรีราชา ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม และภารกิจดำเนินงานและวางแผนในการจัดกิจกรรมปีเยาวชนสากลของทีมประสานงานก็เด่นชัดขึ้น

ในปีนี้สภาเยาวชนฯ ได้เริ่มพัฒนาเยาวชนในรูปแบบมุ่งประเด็นปัญหาเยาวชนโดยตรง โดยรับรองโครงการเยาวชนพลัดถิ่นเข้าเป็นโครงการภายในของสภาเยาวชนฯ ซึ่งเสนอโดยนายถวัลย์ ตรีบริรักษ์ ได้เสนอในกลางปี 2526 มีข้อที่น่าสังเกตคือโครงการนี้ไม่ได้เกิดจากสภาเยาวชนฯ โดยตรง แต่มาจากบุคคลภายนอกได้เสนอเข้ามาให้สภาเยาวชนฯ รับรอง จึงยังไม่อาจถือได้ว่าสภาเยาวชนฯ ได้เปลี่ยนทิศทางการทำงานทั้งหมด เพราะนอกจากโครงการนี้แล้วกิจกรรมส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นอบรม สัมมนา อย่างที่เคยเป็นมา และแนวทาง “ขบวนการเยาวชน” ก็ยังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

อาจสรุปได้ว่าสภาเยาวชนฯ ในปี 2527 เป็นปีแห่งการศึกษาหาแนวทางของตัวเองอย่างจริงจัง ซึ่งผลจากการศึกษานี้เองทำให้แนวทางของสภาเยาวชนฯ ได้เปลี่ยนแปลงไปในเชิงทฤษฎี การมองงานพัฒนาเยาวชนเริ่มขยายขอบเขตที่กว้างขึ้น ซึ่งถ้ามองถึงด้านพัฒนาการแล้ว สภาเยาวชนฯ ได้เริ่มก้าวแรกของทางแยกใหม่ เหตุผลที่เห็นได้ชัดคือ ได้มีการเสนอให้ทำการประเมินผลการทำงาน 8 ปี ที่ผ่านมาของสภาเยาวชนฯ เพื่อเป็นการสรุปเพื่อหาแนวทางการทำงานต่อไป

**ในช่วงปี 2521** ถือได้ว่าเป็นช่วงเริ่มแรกของการปฏิบัติงาน สภาเยาวชนฯ เริ่มเขียนโครงการขอทุนจากต่างประเทศ และเมื่อมีเงินทุนก็เริ่มที่จะออกเยี่ยมกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อให้คำแนะนำและกระตุ้นให้ผู้นำ และกลุ่มเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการก่อตั้งกลุ่มในสังฆมณฑล/องค์กรของตน และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการ มีบทบาทอย่างมากในการออกไปช่วยกิจกรรม การจัดตั้งกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางและประคับประคองแต่ละกลุ่ม และให้แต่ละสังฆมณฑลรับรองกิจกรรมเยาวชนเป็นการเร่งด่วน โดยมีนโยบายหลักในการฟื้นฟูกลุ่มเยาวชน การจัดตั้งกลุ่ม ที่เคยมีหรือที่ซบเซาอยู่ขึ้นมาใหม่

**ในปี 2522** กิจกรรมเยี่ยมกลุ่มก็ยังคงมีการต่อเนื่อง เพื่อการจัดกิจกรรมเกิดผลมากขึ้นและมีจุดมุ่งหมายในแต่ละสังฆมณฑล คุณพ่อบัญชา ศรีประมง จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ **"มนุษย์สัมพันธ์"** เพื่อสังฆมณฑลต่างๆ จะได้นำไปเป็นคู่มือในการอบรมกลุ่มได้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างมาก รวมทั้งการจัดพิมพ์จุลสารเยาวชนทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นการเผยแพร่ เป็นอีกตัวกลางในการประสานงานด้วย

**ปี 2523** คุณพ่อบัญชา และเจ้าหน้าที่ในสำนักเลขาฯ ต้องทำงานอย่างหนักในการร่วมจัดตั้งกลุ่มต่างๆ และคุณพ่อเองแม้ว่าจะมีตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แต่ในทางปฏิบัติแล้วคุณพ่อต้องทำหน้าที่ เป็นประธานกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน เลขาธิการสภาเยาวชนฯ เพราะเนื่องจาก **คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล** ซึ่งรับตำแหน่งเลขาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบศูนย์แพร่ธรรมที่ศรีราชา ตำแหน่งเลขาธิการ จึงเป็นเพียงในนามเท่านั้น และในช่วงปลายปี 2522 คุณพ่อบัญชา ได้ล้มป่วยลง การทำหน้าที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร จึงไม่สามารถทำได้ แต่ในขณะเดียวกัน คุณพ่อรับตำแหน่งเลขาธิการสภาเยาวชนฯ เพื่อไม่ให้งานหยุดชะงักลง (ที่ผ่านมาในทางปฏิบัติคุณพ่อทำหน้าที่นี้อยู่)

การล้มป่วยของคุณพ่อ จึงมีผลทำให้การทำงานในช่วง **ปี 2523-2524** มีผลทำให้งานเยาวชนซบเซาลง และในขณะเดียวกัน สภาเยาวชนฯ ก็ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก จึงมีการจัดตั้งอนุกรรมการพิจารณาโครงการ เพื่อทำการศึกษาโครงการต่างๆ ที่ส่งเข้ามา เพื่อความเหมาะสมและประหยัดเงิน ความจริงสภาเยาวชนฯ ประสบปัญหาทางการเงินมาโดยตลอด องค์กรเงินทุนหลายองค์การ งดให้การช่วยเหลือ เพราะรายงานแต่ละครั้งก็มีเพียงประชุมสัมมนา อบรม จึงทำให้งานของสภาเยาวชนฯ ชะงักไป แม้กระนั้นงานของสภาเยาวชนฯ ในระดับชาติก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีการประชุมกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ แต่หัวข้อส่วนใหญ่จะเป็นการหาทุน การหาคนมาทำงาน การประเมินผลพิจารณาแนวทางต่อไปในอนาคต

ผลสะท้อนจากองค์กรต่างประเทศที่วิจารณ์สภาเยาวชนฯ ทำให้สภาเยาวชนฯ ต้องหาทุนภายในประเทศเอง **โดยการขายหนังสือ "หนทางรัก" "รุ่ง" "มนุษย์สัมพันธ์" และสติเกอร์** เป็นต้น อีกทั้งได้รับเงินสนับสนุนจากการเก็บถวาทานภายในประเทศ เงินจากสภาคาทอลิกเพื่อการพัฒนา และเงินบริจาคจากองค์กรเอกชนต่างๆ ซึ่งเงินเหล่านี้ก็เพียงพอแต่ประคับประคองกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องอยู่เท่านั้น เป็นช่วงเวลาที่สภาเยาวชนฯ พยายามอย่างหนักที่จะหาคนมาทำงานแทน **คุณพ่อบัญชา ศรีประมง** และเป็นช่วงที่พิจารณาทบทวนแนวทางเรียนรู้ประสบการณ์ถือได้ว่า **"พักเพื่อจัดแนวรบ"**

**สภาเยาวชน ปี 2524** ในวันที่ 24 มิถุนายน 2523 คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ก็ได้ประกาศแต่งตั้งรักษาการณ ตำแหน่งเลขาธิการ และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการแทน **คุณพ่อบัญชา ศรีประมง** จากนั้นสภาเยาวชนฯ ก็ได้พยายามหาบุคคลมารับผิดชอบตำแหน่งนี้ ต่อมา **คุณพ่อทินรัตน์ คมกฤษ** ได้รับการทาบทามให้มาเป็นเลขาธิการสภาเยาวชนฯ ซึ่งในขณะนั้นคุณพ่อเป็นคณะกรรมการบริหารคนหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ในทันที แต่ความหวังของสภาเยาวชนฯ ในการฟื้นตัวเองค่อยเป็นจริงขึ้นมา หลังจากนั้นได้มีการเรียกประชุมหลายฝ่าย ทั้งองค์กรราชการและเอกชนเข้ามาช่วยกันหาแนวทาง จัดพื้นฐานให้กับสภา

เยาวชนฯใหม่ ศึกษาวิธีเขียนโครงการอย่างถูกวิธี และเป็นสากล พยายามหาแนวทางในการทำงาน เขียนโครงสร้าง จัดระบบเครือข่ายงานของสภาเยาวชนฯ ใหม่

ดังนั้น ในวันที่ 18 กันยายน จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สามัญประจำปี 2524 ที่ศรีราชา ในครั้งนั้นได้มีการเสนอร่างธรรมนูญสภาเยาวชนฯ ปี 2524 และได้รับมติจากกรรมการอำนวยการให้ใช้เป็นฉบับถาวร และต่อจากนั้นก็ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะทำหน้าที่ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน (การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารที่ผ่าน ๆ มา ยกเว้น ปี 2520 ค่อนข้างจะสับสนและไม่ชัดเจน)

#### **กรรมการบริหาร ประกอบด้วย**

- เลขาธิการ คือ **คุณพ่อทินรัตน์ คมกฤษ**
- ประธานกรรมการบริหาร คือ **คุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวาริ**
- เภรัญญิก คือ **คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม**
- กรรมการ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ได้จาก สหพันธ์นิสิตฯ พลศีล
- กรรมการผู้แทนสังฆมณฑล ได้จาก จันทบุรี และท่าแร่

การทำงานของสภาเยาวชนในช่วงปี **2525** คุณพ่อทินรัตน์ คมกฤษ ซึ่งเป็นเลขาธิการ ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน เฉพาะกรณี และการวางแผนงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นการตอบปัญหา

1. ปัญหาการเงินที่เรื้อรังมานาน อันเป็นเหตุให้งานของสภาเยาวชนชะงักไปในระยะหนึ่ง
2. ปัญหาการทำงานไม่เป็นระบบ ซึ่งสร้างปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะไม่มีโครงสร้างการทำงานที่แน่นอน
3. ปัญหาการเขียนโครงการอย่างถูกวิธีการติดตามประเมินผลงานของสมาชิกเพื่อการเสนอโครงการ
4. ปัญหาการวางแผนงานในการทำงาน อันเป็นเหตุให้สภาเยาวชนฯ ที่ผ่านมา ย่ำอยู่กับที่

#### **มองย้อนภาพรวมการทำงาน ระยะ 6 ปี 1977/2520 - 1983 /2525**

**สภาเยาวชนฯ** มีกำเนิดตั้งแต่ต้นปี **1977 (2520)** จากการที่สภาสังฆราชฯได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการประสานงาน และส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนคาทอลิกภายในประเทศอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้มีหน่วยของสภาพระสังฆราชเองรับผิดชอบโดยตรง เมื่อเล็งเห็นความสำคัญของการให้การอบรมเด็ก และเยาวชนคาทอลิก ซึ่งมีจำนวนถึง 2 ใน 3 ของประชากรคาทอลิก (หรือประมาณ 110,000 คน) ให้เป็นผู้มีความเชื่อมั่นคง และดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ

อันที่จริงการอภิบาลเยาวชนมีในรูปแบบต่างๆ มาแต่ดั้งเดิม ในช่วง 20-30 ปีหลังนี้ เมื่อโรงเรียนคาทอลิกมีบทบาทมากขึ้นในด้านการศึกษา จึงมีการนำเอาวิธีการและเนื้อหาใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการอบรมเด็ก และเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน และเขตวัด ทั้งในเมือง และชนบท เป็นการเสริมต่อการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยเน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจ ตามความต้องการและความเหมาะสมของวัย กลุ่มในลักษณะกิจกรรมคาทอลิกจึงเกิดขึ้น อาทิ คณะพลศีล พลมารีเยาวชน กองหน้าร่าเริง วายซีเอส และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาคาทอลิก

ช่วงไม่กี่ปีมานี้ เราเห็นคณะใหม่ ๆ คือเพื่อนซาวีโธ และเจน กำลังเข้มแข็งขึ้น มีการจัดกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกในสังกัดคณะดังกล่าว ตามโรงเรียน และตามวัด ตามความคิดริเริ่ม และความกระตือรือร้นของนักบวช พระสงฆ์ หรือแม่แต่ครูฆราวาส ในอดีตมักพบบ่อยๆว่า กลุ่มต้องพึ่งศรัทธาของผู้ริเริ่ม หรือผู้รับผิดชอบอย่างมาก หากเขาถูกย้ายไปที่อื่น (ซึ่งเป็นธรรมดาของพระสงฆ์ นักบวช) มักไม่มีใครรับช่วงงานต่อกลุ่มต่างๆ จึงล้มลุกคลุกคลานเสมอมา



สัมมนาผู้นำเยาวชนระดับชาติ ก็ได้มีการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดช่วงวันเวลา เป็นอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนตุลาคมของทุกปี

**ปี 2527 สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ทำโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนเร่ร่อนจรจัด และโครงการเพื่อเยาวชนพลัดถิ่น**

1. เพื่อสำรวจ ศึกษา และติดตามสภาพของเด็กเร่ร่อนจรจัด เพื่อให้การบรรเทา หรือต้าน ไม่ให้ปัญหานี้ขยายตัวออกไปอย่างหลากหลายมากขึ้น
2. เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก ต่อการมีอนาคต และมีชีวิตอยู่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3. เพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือทางด้านสิทธิของเด็กที่ควรจะได้รับ
4. เพื่อนำเสนอเป็นกรณีตัวอย่าง ในการให้การศึกษาแก่ส่วนรวม เกี่ยวกับปัญหาสังคม เป็นการกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

### **ลักษณะของโครงการ**

เป็นโครงการเพื่อการศึกษา และทดลองปฏิบัติการในกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ ระยะเวลา 2 ปี ระหว่างสิงหาคม 2528 ถึง กรกฎาคม 2530 เพื่อนำผลที่ได้รับจากการเรียนรู้มาสรุปเป็นบทเรียนในการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นนั้น เป็นเพียงเครื่องมือในการเรียนรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับเด็กเท่านั้น

**ปี พ.ศ. 2528 สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเปิด “ปีเยาวชนสากล 2528”**

**ขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก** วันที่ 13 มกราคม โดย ฯพณฯ เทียนชัย สมานจิต (ประธานสภาเยาวชนฯ) เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ฯพณฯ เรนาโต มาร์ตีโน เอกอัครราชทูตวาติกันประจำประเทศไทย อ่านสมณสาสน์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา และสารจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชน (สยช.) จากนั้นมีการแสดงดนตรี จาก **จาร์ส เศวตดารณี และรายการ “เสียงเยาวชน”** โดยการสัมภาษณ์เยาวชนจากชนบทเยาวชนที่ทำงานในโรงงาน และมีการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้วย จากนั้น แต่ละสังฆมณฑล ก็ได้มีการจัดงาน เปิด “ปีเยาวชนสากล” ในสังฆมณฑลของตนเอง ตามวันเวลาที่สะดวกในการจัดงานในพื้นที่ของตน

ทางสภาเยาวชนฯได้จัดทำเทปเพลงเพื่อปีเยาวชนสากล พร้อมกับได้จัดทำหนังสือ “ยุคกาลผลิบานแห่งดอกไม้”

**ปี พ.ศ. 2529 คุณพ่อทินรัตน์ คมกฤษ และคุณพ่อเจลิม กิจมงคล** ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาเยาวชนฯ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 1986/2529 ฯพณฯ เทียนชัย สมานจิต ประธานสภาเยาวชนฯ อาศัยผลจากการพิจารณาเลือกตั้ง โอกาสประชุมสมัชชาสามัญสามัญประจำปี 1987/2530 จึงได้ประกาศแต่งตั้ง ให้คุณพ่อพิทักษ์ โยธารักษ์ เป็นเลขาธิการ และประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการสภาเยาวชนฯ ด้วย โดยมีวาระทำงาน 3 ปี คือ ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 1988/2531 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1991/2534

**ปี 2530 มีวาระเปลี่ยนประธานสภาเยาวชนฯ จากพระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต เป็น พระคุณเจ้าสังวาลย์ สุระตรงค์**



## ปี 2531 – 2534 ดำเนินไปตามนโยบายในแผนระยะที่ 6 ปี 2531-2534

วัตถุประสงค์ ด้วยเจตนาอันแน่วแน่ในการทำงานด้านอภิบาลและพัฒนาเด็ก และเยาวชน ของสภาเยาวชนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในนโยบายช่วงปี 2531-2534 จะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน แก้ไข ปัญหาของเด็ก และเยาวชน พร้อมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สภาเยาวชนฯ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

1. **เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมด** (ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ วัฒนธรรม สังคม และการเมือง) ของเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นขบวนการ โดยให้เยาวชนมีสำนึกในคุณค่าของวัย มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมไทย อันจะทำให้พวกเขาได้เป็นคนดี มีคุณค่า และคุณธรรมของชาติ และศาสนจักร
2. **เพื่อก่อให้เกิดกลไกการประสานงานกันทุกฝ่าย** ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนอย่างแน่นแฟ้น และสร้างสรรค์
3. **เพื่อให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม คุณค่าทางศาสนา เป็นอุปกรณ์สำคัญ** ในการพัฒนาตัวเยาวชน และกลุ่ม
4. **เพื่อส่งเสริม และพัฒนามหาบทบาทของจิตตาศึกษา** ผู้ประสานงาน และผู้ปฏิบัติการทุกระดับ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชน
5. **เพื่อจะได้มีเยาวชนเข้ามามีส่วนทำงาน** และรับผิดชอบภาระกิจนี้มากยิ่งขึ้น อย่างเป็นขบวนการ
6. **เพื่อความเข้าใจ ยอมรับ และร่วมมือกันของทุกฝ่าย** ในการเห็นความสำคัญของเยาวชน และร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และของชาติ

โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนเร่ร่อนจรจัด และโครงการเพื่อเยาวชนพลัดถิ่น ยังมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการประสานงานในระดับสภาเยาวชนฯ และได้มีการรับสมัครบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อการดูแลเยาวชนที่ **"บ้านสายใย"** และบุคลากรภาคสนาม ต่อเนื่อง แม้งานภาคสนามเด็กจะเหลือน้อยลง ในปี 2532

- **มีการทำจูลสารอย่างต่อเนื่อง** แม้ว่าในมุมมองของผู้จัดทำและกลุ่มเป้าหมาย รู้สึกว่ายังต้องมีการพัฒนามากขึ้น
- **ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผ่นพับสภาเยาวชนฯ** โดยผ่านทางอุดมสาร/ผู้มาติดต่อ/ศูนย์ประสานงาน/ห้องสมุดโรงเรียน
- **ได้มีการวางแผนการนัดสัมมนาจิตตาศึกษา** โดยประสานกับสภาการศึกษา รวมทั้งการวางแผนการสัมมนาผู้นำเยาวชนระดับชาติให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพให้เยาวชนได้เห็นถึง **"แก่นแท้ของผู้นำเยาวชนคาทอลิก"**
- **การพัฒนาการดำเนินงาน มีนุกรมการฝ่ายศึกษาอบรม (Mobile Team)** ซึ่งเป็นคณะทำงานชุดหนึ่ง ที่ได้รับการเสนอให้จัดมีขึ้น เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การดำเนินงานเป็นพิเศษ รวมทั้งเป็นคณะที่ให้การศึกษาอบรม ในปี 2531 เนื่องจากการโยกย้ายของกรรมการบางท่าน และไม่ได้รับการตอบสนองจากพื้นที่ จึงทำให้คณะกรรมการชุดนี้ชะงักลง คาดว่าจะมีการพิจารณาเพื่อการดำเนินงานที่จริงจังต่อไป
- **การติดต่อประสานงาน มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร** การรายงาน การร่วมมือกันในลักษณะต่างๆ รวมทั้งการรับรู้ถึงปัญหา อุปสรรคในระหว่างองค์กรสมาชิก อีกทั้งการเป็นตัวแทนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังมีการดำเนินการเป็นปรกติ และได้ขยายวงกว้างออกไป เช่น การประสานงานกับกลุ่ม Cery, YCW MIJARC ฯลฯ

## จากรุ่นนี้มองย้อนไปในอดีต

ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ปี 2520 เป็นต้นมา ที่สภาเยาวชนฯ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งบัดนี้นับเป็นเวลา 11 ปี (2531) กว่า 10 ปีของประวัติศาสตร์การทำงานด้านอภิบาล และพัฒนาเด็ก เยาวชนไทยอย่างจริงจัง สภาเยาวชนฯ ยังอยู่ในขบวนการของความ

พยายามเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ การแสวงหาเอกลักษณ์รูปแบบ ตลอดจนยุทธวิธีการดำเนินงาน ตามนโยบาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอภิบาลและพัฒนาเด็ก และเยาวชน อย่างแน่วแน่ แม้บางครั้งอาจพบกับความผิดหวังบ้าง

จากผลการวิจัยประเมินผล 8 ปีสภาเยาวชนฯ (2520-2528) พอจะสรุป และประเมินผล การดำเนินงานในอดีตของสภาเยาวชนฯ ซึ่งให้เห็นว่า การดำเนินงานในระยะแรกของสภา เยาวชน เป็นการปลุกจิตสำนึกและริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม

การอบรมฟื้นฟูจิตใจ ต่อมาได้พยายามเน้นที่การสร้างขบวนการเยาวชน และสร้างสรรค์ผู้นำ กลุ่ม ตลอดจนสร้างระบบการบริหารงานให้แก่บรรดาจิตตาดิการ อย่างมีระเบียบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาเยาวชนไทยโดยทั่วไป ยังเป็นปัญหาร่วมสมัยที่วอกว้างกับ

1. **ปัญหาครอบครัว** กล่าวคือ การขาดการเอาใจใส่ดูแล และการอบรมสั่งสอนบุตรในเชิง พัฒนา ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับบุตรหลาน ทำให้ลูกขาดความรัก ความ เข้าใจ ความอบอุ่น ขาดผู้ที่คอยให้คำแนะนำปรึกษา
2. **ปัญหาเศรษฐกิจ** การว่างงาน รายได้ต่ำ
3. **ปัญหาการศึกษา** ที่ศึกษาแล้วนำมาใช้ในชีวิตไม่ได้ การที่ต้องเลือกวิชาที่ตนไม่ชอบ การตีคุณค่าทางปริญญา ทำให้เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่มีงานทำ ประกอบอาชีพที่ไม่เป็นที่ ยอมรับของสังคม ฯลฯ
4. **ปัญหาทางวัฒนธรรม** ที่ถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรมของต่างชาติ โดยเฉพาะจาก อารยะธรรมตะวันตก
5. **ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ล่อหลอก** และมอมเมาให้เยาวชนหลงใหลใน ค่านิยมที่ผิด เช่น ความซื่อสัตย์ การขาดความรับผิดชอบ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อยวน ให้เยาวชนหลงผิดได้ง่ายๆ ฯลฯ

จนกระทั่งช่วงสุดท้ายของแผนที่ 5 (2529-2530) ได้มุ่งย้ำถึงด้านวัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับบรรดาเยาวชนเป็นอย่างมาก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน ดูเหมือนยังติดอยู่กับกิจกรรม ประเภทฝึกอบรม (แม้จะมีแผนงานด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแทรกอยู่บ้าง ในระยะหลัง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่เด็ก และเยาวชนคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่

แต่เนื่องจากเยาวชนคาทอลิกเป็นชนส่วนน้อย (42,000 คนต่อจำนวนเยาวชนไทย 11.73 ล้านคน ในปี 2530) ซึ่งกระจุกกระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศ ซึ่งเป็นสังคมของพุทธ ศาสนา และสังคมแบบไทยๆ ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ดังนั้น การ ดำเนินงานด้านอภิบาล และพัฒนาเยาวชนคาทอลิก จึงมีอาณาเขตที่กระจุกกระจาย และกว้าง ใหญ่มาก ทำให้จุดเน้นในการทำงานกับเยาวชนไทย ที่อยู่ในสังคมไทย ที่วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน จำเป็นต้องแตกต่างกันออกไปด้วย ตามสถานการณ์จริง เช่น **ภาคเหนือ** มุ่งเน้นนโยบายด้านวัฒนธรรม และการประกอบอาชีพเป็นหลัก **ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ** มุ่งเน้นด้านทางเศรษฐกิจ และการสร้างงานให้เยาวชนทำ เพราะเหมาะสม กับบรรยากาศและสภาพท้องที่ ที่ยากจน **ภาคกลาง** และภาคตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งการอบรม ทางด้านคุณค่าของชีวิต และคุณธรรม ทั้งนี้เพราะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ วัฒนธรรมตะวันตก แทรกเข้ามามากมาย ส่งผลให้เยาวชนรับอิทธิพล และค่านิยมที่ไม่ เหมาะสม เช่น ค่านิยมแบบบริโภคนิยม ยาเสพติด สถานเริงรมย์ ฯลฯ **ภาคใต้** ค่อนข้าง ผสมผสานจุดเน้นต่าง ของทั้ง 3 ภาค ให้กลมกลืนกัน

สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นตัวแปรสำคัญ ทำให้การดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนงาน ต้องพบกับอุปสรรคอย่างมากอยู่เสมอ และในบางครั้งดูเหมือนว่า จะหมดหนทางแก้ไขและ ป้องกัน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ภาพแห่งความเป็นจริงทำทลายสภาเยาวชนฯอย่างมาก และได้

เพียรพยายามอยู่เสมอในการทำให้ภารกิจส่วนนี้ได้บังเกิดผล เพื่อสันติสุขในสังคมไทย แต่เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพที่มีข้อจำกัดของสภาเยาวชนฯ ต่อการเข้าไปมีส่วนในการป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาปัญหาเหล่านั้นแล้วเห็นว่า สภาเยาวชนฯ ยังมีปัญหาทางด้าน

1. ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานเยาวชนเต็มเวลา ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
2. ปัญหาการเงิน
3. เป้าหมาย นโยบาย และแผนงานยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ในหลายพื้นที่ ตลอดจนแนวทางการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
4. ขาดผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. ความแตกต่างของเยาวชนในเมือง และในชนบท

ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของสภาเยาวชน ที่ผ่านมา มีการพยายามที่จะเรียนรู้จากการปฏิบัติ การแสวงหาเอกลักษณ์ รูปแบบ และยุทธวิธีในการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในงานด้านอภิมวลและพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่ประสบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ นานา คงมิใช่เป็นสิ่งที่บังทอน หรือทำให้เกิดความท้อถอย แต่ทว่า อุปสรรคต่างๆ ดังกล่าวกลับท้าทายให้สภาเยาวชนฯ ยิ่งต้องเพียรพยายาม ด้วยความมานะ อดทน ที่จะอุทิศตน เพื่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น ขึ้น เพื่อว่าสังคมไทย จะได้มีสันติ ยุติธรรม และเพื่อพระราชัยในโลกปัจจุบันเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

#### **การดำเนินงานของสภาเยาวชน ช่วง กุมภาพันธ์ 2534-2538**

โดย พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศระสรรงค์ (ประธานสภาเยาวชนฯ)  
คุณพ่อชัชวาลย์ ศุภลักษณ์ (เลขาธิการสภาเยาวชนฯ)

#### **กุมภาพันธ์ 2534**

ในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนเลขาธิการ การมอบงาน การติดตามงานต่างๆ คุณพ่อชัชวาลย์ ศุภลักษณ์ เป็นผู้ประสานงานกับคุณพ่อพิทักษ์เอง และเพื่อการจัดการในสำนักงานจะได้ต่อเนื่อง คุณพ่อประทีป ได้พบกับคุณแม่เจ้าคณะพระแม่มารีย์ เพื่อมาช่วยงานในสำนักงาน ในช่วงที่เลขาธิการไปต่างประเทศด้วย และบางส่วนได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายงานเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การสานต่องานในช่วงนี้เป็นการติดตามงาน เช่น

1. **โครงการเด็กเร่ร่อน** ทางสภาเยาวชนฯได้โอนโครงการนี้ให้กับคุณพ่อพิบูลย์ และต่อมา คุณพ่อก็ได้ให้บ้านสายใย เป็นที่พักของเด็กกวัดโบสถ์ จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่จะเข้ามาศึกษา และทำงานในกรุงเทพฯ
2. **เรื่องเทเซ** เลขาธิการได้พบกับ บ.กิลแลง และได้ให้ทุนสำหรับสภาเยาวชน ปีละ 2 ทุนเพื่อไปใช้ชีวิตที่นั่น 3 เดือน และเสนอให้มีการเวียนไปให้ทุกสังฆมณฑลได้มีสิทธิไป
3. **ส่งเยาวชน 2 คน** ไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลก ที่ประเทศโปแลนด์
4. **อุตมสาร** ได้เปิดคอลัมน์ให้สภาเยาวชนฯ "เปิดห้องสภา"
5. **จัดสัมมนาผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 8** ที่โรงเรียนยอแซฟ สามพราน

#### **การดำเนินงานของสภาเยาวชนในปี 2535**

1. การสัมมนาแผนระยะที่ 7 ของสภาเยาวชนฯ ได้วางโครงการต่างๆ ในระดับชาติไว้ 29 โครงการ อยู่ในช่วงของการศึกษา รวบรวมเอกสารข้อมูล
2. **จัดสัมมนาผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 9** ที่ไร่วานนุรักษ์ นครราชสีมา วันที่ 18-23 ตุลาคม เยาวชนเข้าร่วม 96 คน พระสงฆ์ 11 ท่าน ส่งเยาวชน 2 คน และคุณพ่อจิตตภา การและเยาวชนเข้าร่วมเหตุการณ์ งานชุมนุมเยาวชนโลกที่เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา
3. **เลขาธิการออกเยี่ยม** สังฆมณฑล/องค์กร
4. **ส่งเยาวชนตัวแทนจากสุราษฎร์ธานีไปสัมผัสชีวิตที่เทเซ** คือ น.ส.สุภาวดี ขนาบแก้ว
5. **จัดสัมมนาสามัญชน 16/2535** 17-20 พ.ย. 35 ไร่วานนุรักษ์ นครราชสีมา

## การดำเนินงานในปี 2536

1. สัมมนาสมัชชา ประจำปี 2536/1993 ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในเนื้อหาเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่บรรดาผู้ทำงานเยาวยชน จะสามารถสานต่อ การอบรมเยาวยชนเดือนตุลาคม โดยเฉพาะการตั้งกลุ่มเพื่อน และทำความเข้าใจกับแผนระยะที่ 7 ของสภาเยาวยชนฯ เพื่อนำไปปฏิบัติในแต่ละสังฆมณฑล/องค์กร
2. อบรมผู้นำเยาวยชนระดับชาติครั้งที่ 10 ที่ ปูแป้ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 17-23 ตุลาคม 2536

### แผนการดำเนินงานระดับชาติ ระยะที่ 7 หลักการเหตุผลและความเป็นมาของแผน

เพื่อให้การดำเนินงานของสภาเยาวยชนฯ ตอบสนองต่อสภาพความเป็นจริง และปัญหาของเยาวยชนในสังคมไทย พร้อมทั้งสอดคล้องกับแผนงานของพระศาสนจักรสากล ในเรื่องการประกาศพระวรสาร ปี 2000 เพื่อก่อให้เกิดเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งพระศาสนจักร และเนื่องจากแผนของสภาเยาวยชนฯ เป็นแผนงานต่อเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น ในการวางแผนงานในระยะที่ 7 นี้ จึงต้องประมวลสรุปงานที่ได้ทำมาแล้วในอดีต ด้วยเหตุนี้ที่มาของแผนระยะที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 ของสภาเยาวยชนฯ จึงถูกกำหนดมาจาก

**ส่วนที่ 1** สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ในช่วงระยะแผนพัฒนาฉบับที่ 7 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวยชนของชาติ รวมทั้งการวางแผนเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากภาครัฐบาล (ในที่นี้หมายถึง สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวยชนแห่งชาติ สยช.)

**ส่วนที่ 2** จากแผนงานของพระศาสนจักรสากลในเรื่อง การประกาศพระวรสารปี 2000 ซึ่งจะรวมการสำรวจความเป็นไปได้จากงานที่ทำมาแล้ว รวมทั้งพิจารณาถึงปัญหาปัจจุบันของเยาวยชนในด้านศาสนา

**ส่วนที่ 3** เป็นการสรุปผลงานของสภาเยาวยชนฯ ที่ได้เกิดเป็นงานมาแล้ว ในระยะของแผนที่ 6 เพื่อให้การดำเนินงานแผนที่ 7 นี้สามารถสืบทอด ต่อเนื่องเป็นกระบวนการได้

**ตลอดแผน 5 ปีนี้คาดการณ์ว่า ความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจจะมีสูงอยู่ตลอดเวลา แต่ในอีกด้านหนึ่ง สังคมไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาแบบสังคมเมือง สังคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นทั่วไป คือ**

1. ความเสื่อมโทรมด้านจิตใจ และด้านศีลธรรม ตัวอย่างเช่น การต้องการแรงงานราคาถูกมาป้อนระบบอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิในการใช้แรงงานเด็ก การมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการขยายตัวของบริการทางเพศ อันเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของเยาว์สตรี และการขยายตัวของสถานเริงรมย์ และแหล่งอบายมุขภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ การดำเนินชีวิตเยี่ยงศาสนิกชนที่ดี จะทำได้ลำบากมาก
2. ในแผนพัฒนาฉบับที่ 7 รัฐบาลมีแผนงานที่จะทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการขยายปริมาณการศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิม แต่ปัญหาพื้นฐานของการศึกษาไทยคือปัญหาเรื่องคุณภาพของการศึกษา เพราะในขณะที่การศึกษาช่วยให้คนเรามีความรู้มากขึ้น แต่ก็กลับทำความเจริญทางจิตใจตกต่ำลง เพราะมีความเห็นแก่ตัว มีความโลภ ขาดจิตสำนึกต่อสังคมมากขึ้น
3. จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยม เนื่องจากการเปลี่ยนจากสภาพสังคมเกษตรชนบท มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมในเมือง จะทำให้ค่านิยมที่เน้นการแข่งขันเข้ามาแทนที่ คุณค่าเรื่องการเอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน ลักษณะการเอาตัวรอด แบบตัวใครตัวมัน จะเข้ามาแทนที่ การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และเป็นความสงบสุขด้านจิตใจ กลุ่มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมมากที่สุด คือ "กลุ่มเยาวยชน"

## นโยบาย

ตระหนักถึงปัญหาของเยาวชนคาทอลิก ในสังคมไทยปัจจุบัน สภาเยาวชนคาทอลิก มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม ให้พวกเขารู้จักตั้งคำถามต่อชีวิต มีแนวทางที่จะทำการ แก้ปัญหาชีวิต ของตน และพัฒนาชีวิตของตน ด้วยตนเองได้ พร้อมทั้งเกิดความสำนึก ในการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสังคม ตามจิตตารมณ์คริสตชน ทั้งนี้โดยเน้น

1. การทำให้เยาวชนมีความลึกซึ้งต่อชีวิตฝ่ายจิต โดยได้พัฒนาชีวิตทั้งครบ และมีความคิดอ่านเป็นของตนเอง อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อส่วนตัวมากขึ้น
2. ศึกษาคุณค่าของพระวรสาร และนำมาปฏิบัติในชีวิตอย่างจริงจัง เพื่อเป็นพยานของพระ คริสตเจ้า
3. การดำเนินชีวิตคริสตชน ในรูปแบบของหมู่คณะ หรือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมากขึ้น
4. การประสานงาน ร่วมมือกันมากขึ้น ระหว่างผู้ทำงานเยาวชนในต่างสังฆมณฑล และองค์กร

## เป้าหมาย

1. ในด้านการพัฒนาตัวเยาวชน
2. ในด้านพัฒนาสถาบันสังคม เพื่อเยาวชน
3. ในด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบต่อเยาวชน

## หมายเหตุ

- ควรมีการสำรวจปัญหาเยาวชนในเมือง-ชนบท เยาวชนในโรงเรียน-นอกโรงเรียน เพื่อ ว่าเวลาทำโครงการและกิจกรรม จะได้ทราบเป้าหมายว่าครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุก กลุ่มหรือไม่
- ควรนำเอาปัญหาเรื่องการพัฒนาองค์กรมาคุยกันอย่างจริงจัง ว่าปัญหาควรปรับปรุงกัน มากน้อยเพียงใด และจะมีแผนการในการพัฒนาองค์กรอย่างไร ใครจะดำเนินการ มี ขั้นตอนดำเนินการ และติดตามผลอย่างไร

## การดำเนินงานสภาเยาวชนฯ ปี 2537

1. ส่งตัวแทนเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานีไปสัมผัสชีวิตที่เทเซ บ.ประจักษ์ ศรีคำ
2. สัมมนาเจ้าหน้าที่ประสานงาน ครั้งที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม ที่บ้านพักกรมป่าไม้ โรงการ หลวง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
3. ดอนรับเยาวชนจากประเทศเยอรมัน 1-15 สิงหาคม ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ไทย-เยอรมัน และได้พาไปสัมผัสชีวิตที่ศูนย์คุณพ่อไมเออร์ สัมผัสชีวิตโสภณที่
4. พัทยา และสัมผัสชีวิตที่เชียงใหม่
5. จัดสัมมนาผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 11 ที่วัดนักบุญยอแซฟ ถ้าสิงห์ จ.ชุมพร ในวันที่ 23-29 ตุลาคม โดยการอบรมครั้งนี้ให้เยาวชนพักอยู่กับชาวบ้าน แต่ช่วงกิจกรรม รวมเนื้อหา จะมารวมกันที่วัด ในครั้งนี้ไม่ได้ตั้งคณะอนุกรรมการร่วมงาน แต่ได้คุยกับ โดย คุณพ่อสุเทพ และคุณพ่อสนอง ช้อนทอง ให้จัดเนื้อหาและวิธีการเน้นให้สอดคล้องกับ แผน 7 คือ
  - (1) การรู้จักให้ และการรู้จักรับขาวดีตามจิตตารมณ์พระวรสาร
  - (2) การค้นพบตัวเอง...อุปนิสัย...ความเป็นผู้นำ คุณค่าของตนเอง
  - (3) ค้นพบคุณค่าของการแบ่งปัน การมีชีวิตกลุ่ม การสร้างกลุ่ม
  - (4) คุณค่าต่าง ในชีวิตครอบครัว ที่มีอิทธิพลต่อเยาวชน
  - (5) ความคาดหวังที่พ่อแม่ ผู้ใหญ่มีต่อลูกๆ และที่ลูกๆหวังจากพ่อแม่
  - (6) การอ่าน และการภาวนา โดยการใช้พระวาจาของพระ

## การดำเนินงานของสภาเยาวชนฯ ปี 2538

1. สภาเยาวชนฯ นำตัวแทนเยาวชนชาวไทย 40 กว่าคนเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลกที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 3-17 มกราคม 2538
2. สภาเยาวชนฯ ได้นำเยาวชนไทยไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ที่ประเทศเยอรมัน ในช่วงเดือนเมษายน
3. การย้ายสำนักงานเดิม ไปอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ ซ.นาคสุวรรณ ยานนาวา กรุงเทพฯ
4. จัดสัมมนาผู้นำเยาวชนครั้งที่ 12 ณ หุ่นเขาหลวง จ.ราชบุรี โดยมีหัวข้อเพื่อการรณรงค์งาน 10 ปี ปีเยาวชนสากล
5. สภาเยาวชนฯ ร่วมกับเยาวชนที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เยอรมัน ผลิตเทปเทเซ่ ชุดที่ 1 มหัทศจรีย์แห่งรัก
6. สัมมนาเจ้าหน้าที่ประสานงานครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม ที่บ้านพักชายทะเล ศรีราชา จันทบุรี วิทยากรคือ คุณนริศ มณีขาว
7. ส่งเยาวชนไปสัมผัสชีวิตเทเซ่ สังคมชนบทท่าแร่ และสมำพันธ์ฯ
8. เตรียมฉลอง 10 ปี ปีเยาวชนสากล โดยให้คุณพ่อเลโอ จัดพิมพ์คู่มืออบรม และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ก็ได้มีการเตรียมงาน และการจัดหาทุนโดยการส่งซองรณรงค์หาทุน มีการจัดประกวดคำขวัญ เรียงความวาดภาพ ในหัวข้อ "ร่วมแรงแข่งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" และจัดประกวดแต่งเพลงเพื่อการทำเทปด้วย

## สภาเยาวชน ในช่วงปี 2539

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำมีดังต่อไปนี้

- **ฉลอง 10 ปีปีเยาวชนสากล** จัดงานชุมนุมเยาวชนโอกาส ฉลอง 10 ปี ปีเยาวชนสากล ที่ ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม 26-27 เมษายน 2539 คณะกรรมการได้จัดทำเทป เพื่อเยาวชน โดยได้เชิญคุณ จอห์น นูโว และคุณมาดี นำ มาเป็นนักร้องนำ เพลงบอกความรักพระองค์ให้โลกรู้ และได้เพลงจากการจัดประกวดอีกส่วนหนึ่ง เป็นการสร้างสีสันให้กับงาน และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการร่วมแรงแข่งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ ในกระบวนการนำเสนอจึงมีการแบ่งช่วง ให้เยาวชนได้ทั้งสนุกสนาน การไต่รถรองไปในตัว มีองค์กรโฟโคลาเรเข้ามาร่วมสร้างสีสัน และมีดาราศิลปินรับเชิญมาให้ข้อคิดกับเยาวชน คือ คุณจอห์น นูโว และคุณทอดด์ ทองดี งานในครั้งนี้อย่างได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากสภาเยาวชนฯ ทุกสังฆมณฑล/องค์กรส่งเยาวชนเข้าร่วมงาน รวม 2,000 คน
- จัดทำเทป **บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้**

คุณพ่อเลโอ โอโซวา พระสงฆ์คณะซาเลเซียน เลขานุการฯ

- ตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนระยะที่ 7 และทำ **ประชาพิจารณ์** เพื่อจัดทำร่าง **แผนพัฒนาเชิงอภิบาลเยาวชนระยะที่ 8** มีระยะการดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ.2540 - 2544) โดยแบ่งงานเป็น 5 ด้าน
  - การอบรมบุคลากร
  - กลุ่มประสบการณ์
  - การศึกษาและวัฒนธรรม
  - การประกาศข่าวดีและสอนคำสอน
  - การปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เป็นปีสุดท้ายของการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เยอรมัน

## ปี พ.ศ.2540/ค.ศ.1997 "ปีพระคริสตเจ้า"

พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้ให้หัวข้อ 3 ปี เพื่อเตรียมเยาวชนสู่ปี ค.ศ.2000

- ในโอกาสงานวันเยาวชนโลก ที่ประเทศฝรั่งเศส นำเยาวชนไทยไปสัมผัสชีวิตที่เทเซ่ งานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 1 **Asian Youth Gathering**

- ประชุม **BILA ON YOUTH ครั้งที่ 1** ที่ประเทศฟิลิปปินส์
- แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขธรรมนูญ ให้เป็นปัจจุบัน และพิจารณาร่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ตามแผนงานอภิมาถายาวชนระยะที่ 8 และ ปรับปรุงระเบียบวาทด้วยการบริหารงานและเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการฯ ด้วย

#### ปี พ.ศ.2541/ค.ศ.1998 “ปีพระเจ้า”

- ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก F.A.B.C. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 1 จึงจัดการจาริกกางเขนแห่ง ความปรารถนาดี เพื่อให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพ
- จัดทำคู่มือวจนพิธีกรรมและบทภาวนา เพื่อใช้ในกิจกรรมกลุ่มเยาวชน และส่งเสริม การภาวนาในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น
- ร่วมเป็นคณะกรรมการเตรียมฉลองปี ปีติมหาการุณ ค.ศ.2000
- เตรียมและจัดค่ายเทเซ่ เพื่ออัดเสียงผลิตเทปเทเซ่ ชุด 2 “เพียงพระเจ้าเพียงพอ”
- ลงมติรับรองธรรมนูญ สภาเยาวชนฯ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

#### ปี พ.ศ.2542/ค.ศ.1999 “ปีพระบิดา”

คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ เลขาธิการ พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 1 วันที่ 7 - 12 สิงหาคม 2542 ที่ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
- ประชุมจิตตาศึกษาเยาวชนระดับเอเชีย (AYMM) Asian Youth Minister Meeting
- ประชุม **Documentary Reseach** เพื่อเตรียมสู่ปี 2000 และประชุมกำหนดทิศทาง งานอภิมาถายาวชนของพระศาสนจักรไทย

#### ปี พ.ศ.2543/ค.ศ.2000 “ปีติมหาการุณ”

- สัมมนาทีมผู้ประสานงานเยาวชน ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี และไปเยี่ยมเยาวชน ลาว ที่เวียงจันทน์
- ร่วมงานเยาวชนโลก ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
- จัดงานชุมนุมเยาวชนเฉลิมฉลองปี ปีติมหาการุณ” โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ , จัดทำ เทป - CD เดิมรักใหม่

#### ปี พ.ศ.2544/ค.ศ.2001

สภาพระสังฆราชฯ ประกาศเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานใหม่ โดยให้สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อ เป็นคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน

- **อบรมนักศึกษาแสงธรรมชั้นปี 2 เป็นครั้งแรก** ฝึกปฏิบัติหัวข้อ งานอภิมาถายาวชน”
- **สัมมนาสมัชชาครั้งที่ 25** ที่เขื่อนน้ำอูน สกลนคร เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ **คุณพ่อโกวิทย์ เจริญพงศ์ เป็นเลขาธิการฯ**  
**คุณพ่อพิเชษฐ วังศ์อนันต์ เป็นรองเลขาธิการฯ**  
**ซิสเตอร์สุภาวดี แข็งกิจ เป็นเหรัญญิก**
- ปีสุดท้ายของการดำเนินตามแผนงานอภิมาถายาวชนระยะที่ 8 จึงตั้งคณะกรรมการ เพื่อศึกษา ทบทวน ประเมินผล กิจกรรมแผนระยะที่ 8 และทำประชาพิจารณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายปฏิบัติ (ฉบับร่างที่ 2) ผ่านทางกลุ่มเยาวชนและทาง [www.care-for.org](http://www.care-for.org)

## ปีพ.ศ.2545/ค.ศ.2002

คุณพ่อโกวิท ทรัพย์เจริญพงศ์ เลขานุการฯ

- ดำเนินงานตามแผนงานอภิบาลเยาวชนระยะที่ 9 และทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักร ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2545 – 2554 / ค.ศ. 2002 - 2011) ติดตามผลการดำเนินงานทุกปี ประเมินผลการดำเนินงานทุก 5 ปี
- คณะกรรมการบริหารฯ ศึกษาทบทวนธรรมนูญของสภาเยาวชน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ และทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักรไทย
- เจริญฉลองครบรอบ 25 ปี สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

## ปี พ.ศ.2546/ค.ศ.2003

- อบรม Animators ในรูปแบบการภาวนาเทเซ เป็นครั้งแรก ที่สวนสันติธรรม ลำไทร จ.ปทุมธานี
- โอกาสสมัชชามีการเปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์ของโครงการ เสริมกำลังใจผู้ประสานงานเยาวชน เป็นโครงการเยี่ยมเยียนเชิงทัศนศึกษา

## ปี พ.ศ.2547/ค.ศ.2004

- โครงการเยี่ยมเยียนเชิงทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 เขตสังฆมณฑลเชียงใหม่
- ประชุมผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชีย ที่มะนิลา ฟิลิปปินส์
- อบรมเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ วัดน.เซนต์หลุยส์ (ภักตร์โย) ท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว
- อบรมเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ วัดพระฤทธิย์ ปากเซ ประเทศลาว

## ปี พ.ศ.2548/ค.ศ.2005

คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ พระสงฆ์คณะซาเลเซียน เลขานุการฯ

- ประชุมจิตตาคิบาลเยาวชนภูมิภาคระดับเอเชีย ที่บ้านเซนต์คาเบรียล ช.ทองหล่อ 25 กรุงเทพฯ
- ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ร่วมกับกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
- ร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 20 ประเทศเยอรมัน
- ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดเตรียมงาน "ชุมนุมคริสตชนไทยเพื่อการแพร่ธรรม 2006"

## ปี พ.ศ.2549/ค.ศ.2006

- ร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 4 ประเทศฮ่องกง
- จัดงานชุมนุมเยาวชนเพื่อการแพร่ธรรม วันที่ 11 สิงหาคม ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง) มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 1,200 คน ปิดท้ายด้วยศีลลภักย์บาป โดยขออนุญาตจากพระคาร์ดินัลฯ ให้พระสงฆ์สามารถโปรดบาปสงวนแก่เยาวชนได้ด้วย

## ปี พ.ศ.2550/ค.ศ.2007

สภาพระสังฆราชคาทอลิก ประกาศให้ทดลองใช้โครงสร้างการบริหารงานใหม่ระยะ 1 ปี โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส แผนกเยาวชน อยู่ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายอภิบาลคริสตชน แต่เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และขอบข่ายของงานอยู่ ในสมัชชาจึงมีมติให้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารเดิมไปก่อน

- ร่วมกับหมู่คณะเทเซจัดภาวนาจาริกแห่งความหวังใจบนแผ่นดิน ณ กรุงเทพฯ ต่อเนื่องตลอดปี และจัดภาวนาใหญ่ นำการภาวนาโดย ภราดาออลุยส์ อธิการเจ้าคณะภราดาจากเทเซ ประเทศฝรั่งเศส ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
- จัดทำสื่อส่งเสริมการภาวนาเทเซชุดที่ 3 "รัก วางใจ"
- จัดทำเว็บไซต์ <http://youth.cbct.net>



- จัดทำคู่มือการอภิบาลเยาวชน สำหรับนักศึกษาแสงธรรมปี 2
- ฉลอง 80 ปี คณะพลศึกษาประเทศไทย วันที่ 20 มกราคม
- ค่าย 4 สังฆมณฑลอีสานครั้งที่ 1 ที่ไร่वानนรักษ์ อ.วังน้ำเขียว
- สมัชชาเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี เพื่อวางแผนพันธกิจเร่งด่วนในงานอภิบาลเยาวชน
- ฉลอง 50 ปี องค์กรวย.ซี.เอส ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
- กลุ่ม Jesus Youth ประารณาเผยแพร่จิตตารมณ์ ไปสู่กลุ่มเยาวชนในประเทศไทย
- จัดทำ CD "Youth Dance" มิวสิควีดีโอ ทำทางประกอบเพลง
- ประชุมจิตตาทิบาลและทำงานเยาวชนใน อนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 ได้แก่ (ไทย .พม่า . ลาว และกัมพูชา) ที่บ้านเจ้าคณะชาเลเซียน หัวหมาก

ปี พ.ศ.2551 / ค.ศ.2008

คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (เดือนมกราคม – เมษายน)

คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ พระสังฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนก (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2008 เป็นต้นไป)

โครงการ / กิจกรรมที่ทางสำนักเลขาฯ แผนกเยาวชนได้จัดทำขึ้นในปี 2008 มีดังต่อไปนี้

- โครงการ Staff in training เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเข้าเฝ้าบประจำปี 2008 ณ สวนเจ็ดริน เชียงใหม่
- โครงการจาริกความวางใจบนแผ่นดิน มีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมอธิษฐานภาวนาแบบเทเซ่ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- อบรมเตรียมเยาวชนไทย เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก 2008 ในปีนี้ แผนกได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชน 2 ครั้งด้วยกัน
- โครงการเยี่ยมเยียนสังฆจร โดยมี คุณพ่อสุขสันต์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วม
  - ค่าย 4 อีสาน ณ ที่สักการะสถานสองคอน
  - ค่ายโคราชสัมพันธ์ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน
  - ค่ายผู้นำเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี
- สัมมนาจิตตาทิบาลและทีมผู้ประสานงาน ณ วัดบุญยอแซฟ บ้านหัน
- โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก 2008 ที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- โครงการค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 25/2008 ที่วัดซ่งแย้ จ.ยโสธร
- ฝึกปฏิบัติ อบรมเรื่อง "การอภิบาลเยาวชน" ให้นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมชั้น ปี 2
- จาริกกางเขน "พระจิตเจ้า" พลังความรักและความกล้าหาญ
- สมัชชาสัมมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 32 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน

นอกจากนั้น ยังได้มีโครงการ / กิจกรรมที่ทางส่วนกลาง ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพระศาสนจักร และได้ติดต่อประสานงานกับทางภาครัฐและเอกชน เท่าที่สามารถ ทั้งยังได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของแผนกอีกด้วย

ปี พ.ศ.2552 / ค.ศ.2009

คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้อำนวยการแผนก

ปีนี้ทางสภาพระสังฆราช ได้ประกาศโครงสร้างใหม่ของการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน ได้เปลี่ยนมาเป็น "แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส"

โครงการ / กิจกรรมที่ทางสำนักเลขาฯ แผนกเยาวชนได้จัดทำขึ้นในปี 2009 มีดังต่อไปนี้  
**ด้านบุคลากร**

- 1.1. โครงการ staff in training
  - 1.1.1. วันที่ 14-16 มกราคม ทบทวนการทำงาน สรุปประเมินผลและวางแผนการทำงาน ณ สำนักงานแผนกเยาวชน ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.1.2. วันที่ 26-27 มกราคม ทบทวนการทำงาน สรุปประเมินผลและวางแผนการทำงาน ณ สำนักงานแผนกเยาวชน ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.1.3. วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมฟื้นฟูจิตใจ ณ ศูนย์อบรมนักบวชหญิง สามพราน นครปฐม
  - 1.1.4. วันที่ 1-3 มิถุนายน 2009 ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์ข้อมูลเข้าอบรมการเขียนเว็บไซต์ ที่แผนกสื่อมวลชนฯ อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
  - 1.1.5. คุณสิริกัญญา รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2009 ที่โรงเรียนเกวลี สาธิตประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
  - 1.1.6. วันที่ 24 กรกฎาคม 2009 คุณพัชรา และคุณสิริกัญญา เข้าร่วมการฟื้นฟูจิตใจของฝ่ายบุคลากร สภาพระสังฆราชฯ ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
- 1.2. โครงการสัมมนาจิตตาทิบาลและทีมประสานงานเยาวชน วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2009 ณ สักการสถานมรณสักขี แห่งสองคอน จ.มุกดาหาร
- 1.3. โครงการพัฒนาบุคลากร
  - 1.3.1. วันที่ 9-11 มกราคม ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาขอเชื้อ ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
  - 1.3.2. วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายบุคลากรสภาพระสังฆราชฯ ที่กองพันลาดตระเวน หน่วยงานบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  - 1.3.3. วันที่ 1-3 มิถุนายน ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์ข้อมูลเข้าอบรมการเขียนเว็บไซต์ ที่แผนกสื่อมวลชนฯ อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
- 1.4. การประชุมกรรมการบริหาร
  - 1.4.1. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ประชุมกรรมการบริการ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานแผนกเยาวชน ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.4.2. วันที่ 25 พฤษภาคม ประชุมกรรมการบริการครั้งที่ 2 ณ สักการสถานมรณสักขีแห่งสองคอน จ.มุกดาหาร
  - 1.4.3. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2009 ประชุมกรรมการบริการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมบ้านสวนย่อแซฟ สามพราน นครปฐม
  - 1.4.4. วันอังคารที่ 1 ธันวาคม ประชุมกรรมการบริการครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมบ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

### **ด้านกลุ่มประสบการณ์**

- 1.5. โครงการเยี่ยมเยียนสัญจร
  - 1.5.1. วันที่ 13 มีนาคม เยี่ยมค่ายพลศึกษาทั่วถิ่นไทย ณ โรงเรียนย่อแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
  - 1.5.2. วันที่ 14 มีนาคม เข้าร่วมงานระลึกถึงเคียร่า ลูบิค ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ
  - 1.5.3. วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน เยี่ยมค่าย 4 อีสาน ณ อาสนวิหารฯ อุตรธานี

- 1.6. โครงการอบรมจิตตภาลเยาวชนอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2009 ณ บ้านสวนสันติธรรม ลำไทร จ.ปทุมธานี
- 1.7. โครงการเตรียมเยาวชนไทยเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 5 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
  - 1.7.1. วันที่ 23-26 มีนาคม ตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเยาวชนเอเชีย ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
  - 1.7.2. วันที่ 19 พฤษภาคม สัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชน ที่เข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ณ สำนักงานแผนกเยาวชน ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.7.3. วันที่ 3-6 กันยายน 2009 อบรมเตรียมเยาวชนไทย เข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 5 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม
  - 1.7.4. วันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2009 เยาวชนไทยเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 5 ณ สหกรณ์ทลชานปาโบล ประเทศฟิลิปปินส์
  - 1.7.5. วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2009 ประชุมจิตตภาลเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 5 ณ เมืองตากัยตัย ประเทศฟิลิปปินส์
- 1.8. โครงการฝึกปฏิบัติเรื่อง “การอภิบาลเยาวชน” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ชั้นปี 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2009

#### **ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม**

- 1.9. โครงการค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 26/2009
  - 1.9.1. วันที่ 22-24 มิถุนายน ประชุมและสำรวจค่ายผู้นำเยาวชนครั้งที่ 26
  - 1.9.2. วันที่ 9-11 ตุลาคม อบรมเตรียมอาสาสมัคร ณ บ้านเณรฟาติมา อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
  - 1.9.3. วันที่ 12-16 ตุลาคม ค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 26 ณ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
- 1.10. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพระศาสนจักร
  - 1.10.1. วันที่ 20 มกราคม เข้าประชุมกับคณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี
  - 1.10.2. วันที่ 27 มกราคม เข้าประชุมกับกรรมการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
  - 1.10.3. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เข้าประชุมกับคณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาสังคมแผนกความยุติธรรมและสันติ
  - 1.10.4. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมผู้สื่อข่าวกับหน่วยงานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
  - 1.10.5. วันที่ 13 มีนาคม เข้าประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.10.6. วันที่ 20 พฤษภาคม เข้าประชุมกับคณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาสังคมแผนกความยุติธรรมและสันติ
  - 1.10.7. วันที่ 19 มิถุนายน คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่แผนกฯ เข้าร่วมพิธีเปิดปีพระสงฆ์ ที่ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.10.8. วันที่ 23 กรกฎาคม คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายอภิบาลคริสตชน ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.10.9. วันที่ 6 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ ร่วมงานมูทิตาจิตแด่พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
  - 1.10.10. วันที่ 17 สิงหาคม คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ ครั้งที่ 2/2552 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ

- 1.10.11. วันที่ 20-21 สิงหาคม คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ เข้าร่วมประชุม กรรมการฝ่าย ครั้งที่ 2/2009 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน นครปฐม
- 1.10.12. วันที่ 9 กันยายน เจ้าหน้าที่ร่วมงานวันกตัญญูแด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน นครปฐม
- 1.10.13. วันที่ 10 กันยายน คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ เข้าร่วมประชุม กรรมการบริหาร คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
- 1.10.14. วันที่ 5 พฤศจิกายน คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ เข้าประชุมรับทราบมติสภา พระสังฆราชสมัยสามัญ 2/2009 และแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงาน สภาพระสังฆราช ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชฯ

### **ด้านการประกาศข่าวดีและสอนคริสตศาสนธรรม**

- 1.11. โครงการจัดทำสื่อ และหลักสูตรการอบรม ปี 2009 ซึ่งหัวข้อของการจัดทำ หลักสูตรในปีนี้เป็นคือ "พระวาจา และศีลมหาสนิท บ่อเกิดแห่งชีวิตจิตหนึ่งเดียว" นอกจากการจัดทำหลักสูตรแล้ว ยังได้จัดเผยแพร่สาส์นของพระสันตะปาปาถึง เยาวชน ปี 2009 อีกด้วย
- 1.12. โครงการส่งเสริมการภาวนา จารึกแห่งความหวังใจ
  - 1.12.1. การอธิษฐานภาวนาตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
    - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ โบสถ์ Christ Church ถ.คอนแวนต์ กรุงเทพฯ
    - วันที่ 28 มีนาคม ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน
    - วันที่ 25 เมษายน ณ บ้านสรรเสริญ คลองเตย กรุงเทพฯ
    - วันที่ 8 พฤษภาคม ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ
    - วันที่ 16 มิถุนายน ณ คริสตจักร 2 สามย่าน ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ
    - วันที่ 17 มิถุนายน ณ โบสถ์เซนต์โรมาส์ ยานนาวา กรุงเทพฯ
    - วันที่ 16 มิถุนายน ณ คริสตจักร 2 สามย่าน พระราม 4 กรุงเทพฯ
    - วันที่ 17 มิถุนายน ณ ที่โบสถ์เซนต์โรมาส์ ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)
    - วันที่ 5 กันยายน ณ บ้านเซเวียร์ กรุงเทพฯ
    - วันที่ 18 ตุลาคม ณ วัดน้อย โรงเรียนมาแตร์เดอี
    - วันที่ 7 พฤศจิกายน ณ วัดน้อย บ้าน MEP ถ.สีลม กรุงเทพฯ
  - 1.12.2. การเข้าเจียบฟันฟูลใจ "The source of life" วันที่ 27-29 มีนาคม 2009 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม
- 1.13. โครงการเตรียมเยาวชนไทยสัมผัสชีวิตเทเซ่ ระยะ 3 เดือน
  - 1.13.1. อบรมเตรียม ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ สำนักงานแผนกเยาวชนฯ ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.13.2. อบรมเตรียม ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน ณ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ
  - 1.13.3. วันที่ 6 กรกฎาคม พบเยาวชนทั้ง 2 คน ก่อนเดินทางไปสัมผัสชีวิตเทเซ่ ระยะ 3 เดือน เยาวชนออกเดินทางในวันที่ 7 กรกฎาคม และกลับถึง ประเทศไทย วันที่ 5 ตุลาคม

## **ด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม**

### **1.14. การประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน**

ทางแผนก ได้ช่วยประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการติดต่อประสานงานจากองค์การรัฐ และเอกชนในส่วนที่สามารถทำได้

วันที่ 4 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ของแผนกได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “บทบาทของสตรีกับการลดภาวะโลกร้อน” ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ และนอกจากนั้น ทางแผนกฯ ยังได้ช่วยประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการติดต่อประสานงานจากองค์การรัฐ และเอกชนในส่วนที่สามารถทำได้ด้วย

### **1.15. ศูนย์ข้อมูล เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์**

**1.15.1. สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกประจำปี และสาส์นพระสันตะปาปาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน** ทางแผนกเยาวชน ได้จัดแปล สาส์นพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่16 ถึงเยาวชนทั่วโลกในโอกาสวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 24 ค.ศ. 2009 ตามพระวาจา “เราได้มอบความหวังไว้ในพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (1 ทธ 4 :10) และจัดพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรสมาชิก และผู้ที่สนใจ

**1.15.2. อุดมสารรายสัปดาห์ และรายเดือน** ได้เขียนคอลัมภ์ “เสียงเยาวชน” และส่งข่าวกิจกรรมเยาวชนลงอุดมสารรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่องในฉบับคู่และคอลัมภ์ “เพียงเธอห่วงใย ใส่ใจวัยเยาว์” ลงอุดมสารรายเดือนเป็นประจำ

**1.15.3. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนกเยาวชนฯ** เพื่อใช้ในโอกาสสัมมนาสงฆ์ประจำปีที่บ้านผู้หวาน

**1.15.4. เว็บไซต์สโมสรเพื่อนเยาว์** <http://youth.cbct.net> ตอนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งเว็บไซต์นี้ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร การเป็นเพื่อนร่วมทางของเยาวชนด้วยการคัดสรรบทความ เรื่องเล่า นิทาน บทกลอน กวี รูปภาพที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ เสริมสร้างคุณธรรม ความดีงาม และคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีคติพจน์หลักคือ “มิตรภาพ ความรัก ความหวัง และกำลังใจ” ช่วงปีนี้เป็นช่วงของการทดลอง พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์สอดคล้องกับงานอภิบาลเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

**1.15.5. ศูนย์ข้อมูล** โดยการจัดหา จัดเก็บเอกสาร จัดระบบหนังสือ ข้อมูล และสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงาน และผู้สนใจงานเยาวชน สามารถมาค้นคว้า เพื่อศึกษาและบริการให้กับผู้ที่สนใจ

**ปี พ.ศ.2553 / ค.ศ.2010**

**คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์** ผู้อำนวยการแผนก

ปีนี้ ทางแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อประชุมเกี่ยวกับงานยกร่างแผนอภิบาลเยาวชนระยะ 5 ปี (2011-2015)

โครงการ / กิจกรรมที่ทางสำนักเลขาฯ แผนกเยาวชนได้จัดทำขึ้นในปี 2010 มีดังต่อไปนี้  
**ด้านบุคลากร**

- 1.1. โครงการ staff in training
  - 1.1.1. วันที่ 12 มกราคม ประชุมสำนักงาน ทบทวนการทำงาน สรุปประเมินผลและวางแผนการทำงาน ณ สำนักงานแผนกเยาวชน ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.1.2. วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านสวนเจ็ดริน เชียงใหม่ นำการเข้าเยี่ยมโดยคุณพ่อ มหารัชนีโน โปรโบ
- 1.2. โครงการสัมมนาจิตตาทิบาลและทีมประสานงานเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม ณ ยูวัลย์เซนต์หลุยส์ แมรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- 1.3. โครงการอบรมผู้นำเยาวชนในระดับทีมประสานงาน (Training for Trainers) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 4 มิถุนายน ณ บ้านชาวีโอ สามพราน กรุงเทพฯ
- 1.4. โครงการพัฒนาบุคลากร
  - 1.4.1. วันที่ 25 มกราคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เข้ารับการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน” ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.4.2. วันที่ 29 เมษายน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป QuickBooks ในการจัดทำรายงาน” ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
- 1.5. การประชุมกรรมการบริหาร
  - 1.5.1. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ประชุมกรรมการบริหาร แผนกเยาวชน ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานแผนกเยาวชน ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.5.2. วันที่ 26 พฤษภาคม ประชุมกรรมการอำนวยการวิสามัญ แผนกเยาวชน ณ ยูวัลย์เซนต์หลุยส์ แมรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

### **ด้านกลุ่มประสบการณ์**

- 1.6. โครงการเยี่ยมเยียนสัญจร
  - 1.6.1. วันที่ 30 มกราคม เยี่ยมเยียนกลุ่มนิสิตนักศึกษาฯ และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรับใช้ประชาชน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ หอประชุมบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
  - 1.6.2. วันที่ 9 มีนาคม เยี่ยมค่ายพลศึกษาทั่วถิ่นไทย ที่วัดเสาวภา จ.นครนายก
  - 1.6.3. วันที่ 9 มีนาคม (บาย) เยี่ยมค่าย Key Leader Y.C.S ที่ยูวัลย์เซนต์หลุยส์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  - 1.6.4. วันที่ 11-12 มีนาคม เยี่ยมค่าย 2 มิสซิ่ง (สุรดาชะบุรี) ที่บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
  - 1.6.5. วันที่ 18-19 มีนาคม เยี่ยมค่ายปีสกา จัดโดยแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน จ. นครปฐม
  - 1.6.6. วันที่ 22-26 มีนาคม เยี่ยมค่าย 4 สังฆมณฑลอีสาน “ค่ายผู้นำเยาวชน 4 สังฆมณฑลอีสาน ครั้งที่ 4” ที่บ้านเนรศรีสตประจักษ์ จ.อุบลราชธานี
  - 1.6.7. วันที่ 22-29 มีนาคม เยี่ยมเยียนและช่วยค่ายมิตรภาพ ที่บ้านเขาตะเกียบ หัวหิน จ.ประจวบฯ
  - 1.6.8. วันที่ 14 – 22 เมษายน เยี่ยมเยียนและช่วยค่ายเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลอุดรธานี

## ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

- 1.7. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพระศาสนาจักร
  - 1.7.1. วันที่ 21 มกราคม เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการแผนก และผู้รับผิดชอบงานอภิบาลของสังฆมณฑลในกรรมวิธีการฝ่ายอภิบาลคริสตชน ครั้งที่ 1/2010 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราช
  - 1.7.2. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ร่วมงานอภิเษกพระสังฆราช ลือชัย ชาติวิสัย ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี
  - 1.7.3. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกความยุติธรรมและสันติ ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.7.4. วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ ร่วมประชุมกรรมวิธีการฝ่ายของสภาพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน นครปฐม
  - 1.7.5. วันที่ 28 เมษายน เข้าร่วมศึกษาสารวันสันติภาพสากล และเสวนาเรื่อง “สายใยสัมพันธ์ เกื้อกูล : มนุษย์ จิตวิญญาณ ธรรมชาติ” จัดโดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกความยุติธรรมและสันติ ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.7.6. วันที่ 7 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ได้รับเชิญในฐานะ Speaker ในหัวข้อ “Creative Accompaniment to the Young People of today” ณ บ้านเจ้าคณะซิสเตอร์ริดาเมตตาธรรม ลำลูกกา ปทุมธานี
  - 1.7.7. วันที่ 22 มิถุนายน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกความยุติธรรมและสันติ ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.7.8. วันที่ 28 มิถุนายน ร่วมประชุมผู้อำนวยการแผนกฯ ฝ่ายอภิบาลคริสตชน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสภาพระสังฆราชฯ
  - 1.7.9. วันที่ 30 มิถุนายน ร่วมเสวนา เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ ประจำปี 2553/2010 เรื่อง “ภาวะโลกร้อนกับวิถีชีวิตพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนที่อยู่กับป่า” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกชาติพันธุ์ ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชฯ

## ด้านการประกาศข่าวดีและสอนคริสตศาสนธรรม

- 1.8. โครงการจัดทำสื่อ และหลักสูตรการอบรม
  - 1.8.1. ปี 2010 นี้ได้จัดทำเอกสารเพื่อศึกษาสำหรับการเตรียมประชุมสมัชชา เพื่อกำหนดแผนทิศทางงานอภิบาลเยาวชน ค.ศ. 2010-2015 โดยใช้หัวข้อของการจัดทำเอกสาร คือ “เยาวชนแบ่งปันพระวาจา เจริญชีวิตศีลมหาสนิท” ซึ่งเอกสารนี้ประกอบด้วย
    - ผลการประชุมสหพันธ์พระสังฆราชเอเชีย สมัยสามัญครั้งที่ 9
    - สารพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ในโอกาสวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 25 ค.ศ.2010
    - สารสำคัญ สารพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ในโอกาสวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 25 ค.ศ.2010
    - พันธกิจงานอภิบาลเยาวชน เพื่อกำหนดแผนทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2010 - 2015
- 1.9. โครงการส่งเสริมการภาวนา จาริกแห่งความหวังใจ
  - 1.9.1. โครงการจาริกความหวังใจ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2010 โดยมีการเตรียมตัวการเข้าร่วมการเดินทางจาริกครั้งนี้ ในวันที่ 18-19 มกราคม ที่บ้านอบรมคริสตินา ปากเกร็ด นนทบุรี

- 1.9.2. การอธิษฐานภาวนาตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
วันที่ 2 มีนาคม ณ คริสตจักรหลักสี่ ลูเธอร์แลนด์ บางเขน กรุงเทพฯ  
วันที่ 21 เมษายน ณ วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

- 1.10. โครงการเตรียมเยาวชนไทยสัมผัสชีวิตเทเซ่ ระยะ 3 เดือน
- 1.10.1. อบรมเตรียม ครั้งที่ 1 วันที่ 19-21 เมษายน ณ ยูวัลย์เซนต์หลุยส์ แมรี อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี
- 1.10.2. อบรมเตรียม ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม ณ ยูวัลย์เซนต์หลุยส์ แมรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากนั้นออกเดินทางไปสัมผัสชีวิตเทเซ่ที่ประเทศฝรั่งเศส

#### ด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 1.11. การประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน  
ทางแผนก ได้ช่วยประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการติดต่อประสานงานจากองค์การรัฐ และเอกชนในส่วนที่สามารถทำได้
- 1.12. ศูนย์ข้อมูล เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
- **ศาสนพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกประจำปี และศาสนพระสันตะปาปาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน** ทางแผนกเยาวชน ได้จัดแปล ศาสนพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่16 ถึงเยาวชนทั่วโลกในโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่ 25 ค.ศ. 2010 ตามพระวาจา "พระอาจารย์ผู้ทรงความดี ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์" (มก.10:17) และจัดพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรสมาชิก และผู้ที่สนใจ
  - **อุดมสารรายสัปดาห์ และรายเดือน** ได้เขียนคอลัมภ์ "เสียงเยาวชน" และส่งข่าวกิจกรรมเยาวชนลงอุดมสารรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่องในฉบับคู่และคอลัมภ์ "เพียงเธอห่วงใย ใส่ใจวัยเยาว์" ลงอุดมสารรายเดือนเป็นประจำ
  - **เว็บไซต์สโมสรเพื่อนเยาว์** <http://youth.cbct.net> ตอนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งเว็บไซต์นี้ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารการเป็นเพื่อนร่วมทางของเยาวชนด้วยการคัดสรรบทความ เรื่องเล่า นิทาน บทกลอน กวี รูปภาพที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ เสริมสร้างคุณธรรม ความดีงาม และคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีคติพจน์หลักคือ "มิตรภาพ ความรัก ความหวัง และกำลังใจ" ช่วงปีนี้ได้พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับงานอภิบาลเยาวชนอย่างต่อเนื่องมากขึ้น
  - **ศูนย์ข้อมูล** โดยการจัดหา จัดเก็บเอกสาร จัดระบบหนังสือ ข้อมูล และสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงาน และผู้สนใจงานเยาวชน สามารถมาค้นคว้าเพื่อศึกษาและบริการให้กับผู้ที่สนใจ